

DIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 5/2024

001. Hà Chung/ Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ// Giáo dục và thời đại.- Số 107.- Ngày 3/5/2024 - Tr.3

Ngày 2/5, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước cùng đoàn công tác đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác hậu cần, cơ sở vật chất, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án về bảo vệ lễ kỷ niệm; huy động 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia; xây dựng phương án xử lý tình huống phục vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm... Đến thời điểm này, các hoạt động đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra sự cố. Tỉnh cũng đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Diễn hình như, cầu truyền hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra ngày 5/5; chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 6/5; Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ” - Cúp Báo Quân đội nhân dân các chặng đua tại tỉnh Điện Biên...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Điện Biên, các bộ, ngành Trung ương trong công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Điện Biên, các bộ, ngành Trung ương tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị; đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Ban Chỉ đạo cần nghiên cứu đề điều chỉnh phù hợp thời gian tổng thể của lễ kỷ niệm, trong đó chương trình nghệ thuật, màn biểu diễn trực thăng, các khối diễu binh diễu hành cần đảm bảo đúng thời gian quy định... Các đơn vị truyền hình trực tiếp tường thuật lễ diễu binh, diễu hành trong sân vận động và một số tuyến đường; đặc biệt, đảm bảo phát trực tiếp lễ kỷ niệm trên các màn hình lớn ở thành phố Điện Biên Phủ và các huyện, thị xã để người dân có thể theo dõi sự kiện trọng đại này.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, tặng quà các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và các địa điểm nơi lưu trú, luyện tập của các lực lượng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thắng lợi Điện Biên Phủ là

thắng lợi vĩ đại của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta. Đây là thắng lợi của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thắng lợi của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn quân, toàn dân ta; đặc biệt là quân dân đồng bào các dân tộc Tây Bắc, những lực lượng trực tiếp tham gia, chịu nhiều hy sinh gian khổ trong chiến dịch. Do đó, việc tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính là vinh dự, niềm tự hào.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực cố gắng của các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành, dù những ngày qua, thời tiết khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đã cố gắng luyện tập hết mình. Đồng thời, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cho ngày đại lễ.

002. HOÀNG PHONG/ Nỗ lực góp phần vào thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ// Công an nhân dân.- Số 6856.- Ngày 05/5/2024 - Tr.2

Chiều 4/5, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên về công tác tham gia, bảo đảm ANTT Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an; các đồng chí Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh Điện Biên.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, vai trò đặc biệt to lớn, quan trọng của sự kiện Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Để phục vụ sự kiện trên, trước đó, Bộ Công an đã thành lập 2 tiểu ban gồm Tiểu ban ANTT do Thứ trưởng Lương Tam Quang làm Trưởng Tiểu ban và Tiểu Ban diễu binh, diễu hành do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm Trưởng Tiểu ban.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cơ quan tham mưu, đơn vị chức năng nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được phân công. Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 14 trong đó phân công chi tiết, cụ thể những nhiệm vụ của các đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp hiệu quả, triển khai tốt kế hoạch của Tỉnh ủy Điện Biên. Lãnh đạo Bộ Công an hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đều thường xuyên cập nhật, nắm tình hình.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến ngày đại lễ 7/5, chính vì vậy thời gian không còn nhiều, đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng với Công an tỉnh Điện Biên trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cùng trao đổi, chia sẻ đánh giá xem những vấn đề gì còn khó khăn, tập trung giải quyết.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tham gia, hưởng ứng, bảo đảm ANTT, phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm. Theo đó, về chương trình nhạc lễ, đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Sáng mãi trang sử vàng” do Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì. Chương trình nghệ thuật đã được tổ chức thành công vào tối 27/4, kết hợp với biểu diễn kỵ binh tại khu Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ,

thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, du khách tham gia hưởng ứng, được Ban Tổ chức và dư luận đánh giá cao.

Về chương trình trồng hội, đã bố trí 1.000 cán bộ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật trồng hội của Học viện CSND di chuyển an toàn lên Điện Biên vào ngày 30/4 và đang tiếp tục tập luyện, phục vụ nhân dân. Theo kế hoạch, Đoàn Nghệ thuật trồng hội tham gia tổng duyệt sáng 5/5, biểu diễn chính thức tối ngày 6/5 tại Quảng trường 7/5 và sáng ngày 7/5 tại Sân vận động Điện Biên.

Các đơn vị đã chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa, an sinh xã hội, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà tri ân thương, bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên. Qua thống kê có 1 liệt sĩ, 3 thương binh CAND tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 13 đồng chí có thân nhân tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là thương binh, liệt sĩ, trên cơ sở đó tham mưu Bộ Công an tổ chức tri ân, đền ơn, đáp nghĩa; mời các gia đình, thân nhân dự Chương trình nghệ thuật tối 2/5 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Đến hết ngày 26/4, tất cả 11 khối lực lượng CAND gồm 1.228 CBCS tham gia điều binh, điều hành (2 khối đứng, 9 khối đi, trong đó có khối CSCĐ kỵ binh) đã hoàn thành việc di chuyển, đóng quân tại Điện Biên. Sau khi hoàn thành 3 giai đoạn huấn luyện, hợp luyện, đã hoàn thành sơ duyệt (sáng 3/5), tích cực cho tổng duyệt vào sáng 5/5 và Lễ điều binh, điều hành chính thức sáng ngày 7/5...

Về công tác đảm bảo ANTT Lễ kỷ niệm, đến nay, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ trì nhiều cuộc họp với các đơn vị, Công an Điện Biên để kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác tham gia và bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm. Cơ bản các đơn vị, Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn thành công tác kiểm tra, khảo sát, xây dựng các chương trình kịch bản, phương án bảo đảm ANTT, trong đó, Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn thành phương án bố trí 700 CBCS tham gia đảm bảo ANTT tại các mục tiêu; 2600 CBCS thường trực sẵn sàng tham gia công tác bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm. Các đơn vị trực thuộc bộ đã hoàn thành phương án tăng cường, hỗ trợ Công an tỉnh Điện Biên. Các đơn vị đã tăng cường 1.447 CBCS tham gia bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm tại tỉnh Điện Biên.

Công tác phối hợp được các đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng triển khai, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Bộ Công an đã chỉ đạo Báo CAND, Truyền hình CAND (ANTV), hệ thống báo chí CAND mở chuyên mục “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, trực tiếp đăng tải hàng trăm tin, bài, cũng như phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành sản xuất, phát sóng phim tài liệu, tuyên truyền đậm nét đóng góp của lực lượng CAND trong chiến dịch Điện Biên Phủ, công tác chuẩn bị bảo đảm ANTT, các hoạt động huấn luyện, tập luyện, điều binh, điều hành của lực lượng CAND.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, các đơn vị của Bộ Công an đã báo cáo những kết quả công tác chuẩn bị, huấn luyện, sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ cho Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ một số tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT cũng như dư luận nhân dân trên địa bàn rất khẩn khởi, vui mừng trước sự kiện Lễ Kỷ niệm 70 năm

Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hình ảnh của lực lượng CAND đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Công an tỉnh Điện Biên thực hiện nghiêm những ý kiến chỉ đạo, kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an, kế hoạch, hướng dẫn của các cục nghiệp vụ để phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ Lễ kỷ niệm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao, chúc mừng những thành tích, kết quả của các cục thuộc Bộ, Công an tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua. Đánh giá vị trí, vai trò đặc biệt to lớn và quan trọng của sự kiện cũng như dự báo tình hình khu vực, quốc tế và đặc biệt thời gian từ nay đến ngày 7/5 thời gian không còn nhiều, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ đã đặt ra. Lãnh đạo các đơn vị có CBCS tăng cường cho Công an tỉnh Điện Biên tăng cường thực hiện theo kế hoạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, ứng trực.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu các đơn vị quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện, trang thiết bị; đảm bảo hoạt động hiệu quả của trung tâm, sở chỉ huy; phối hợp hiệu quả với Công an tỉnh Điện Biên tổ chức tốt những hoạt động của Bộ Công an cũng như lực lượng CAND trong chuỗi hoạt động Lễ Kỷ niệm 70 năm; chủ động phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, nhất là những vấn đề, nội dung nhạy cảm.

Nhấn mạnh thời gian chỉ còn 3 ngày nhưng sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đơn vị lưu ý đây là khoảng thời gian cao điểm, do đó, chế độ thông tin báo cáo phải đảm bảo đúng, trúng, chính xác, kịp thời, khớp nối, hiệu quả với công tác xử lý. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, các đơn vị phải kiên quyết quản lý, nắm chắc tình hình, không để xảy ra sự cố, sự kiện bất ngờ; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giáo dục tốt chính trị, tư tưởng cho CBCS...

003. HÀ CHUNG/ Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân các anh hùng liệt sĩ// Giáo dục và Thời đại.- Số 110.- Ngày 7/5/2024 - Tr.2

Chiều 6/5, tại Điện Biên, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Do điều kiện công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không lên dự được lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nên đã gửi vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tham gia lễ viếng còn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 -2025; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Vòng hoa của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác Trung ương ghi rõ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của đất nước, của nhân dân tới các anh hùng đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Trong giây phút thiêng liêng, thành kính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành một phút tưởng niệm sâu sắc để nhớ về hàng nghìn người con ưu tú của đất nước, của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh đã giúp cho đất nước ta nở hoa độc lập, tự do.

004. Phạm Tiếp/ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca// <https://baotintuc.vn>.- ngày 07/05/2024

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc Diễn văn kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025 Trương Thị Mai; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ Điện Biên Phủ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; lãnh đạo tỉnh và đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước tại tỉnh Điện Biên.

Đại biểu khách quốc tế tới dự Lễ có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chansamone Chanyalath; Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun; Phó Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ; Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu; đại biểu các cơ quan đại diện

nước ngoài tại Việt Nam, tùy viên quốc phòng các nước và đại diện người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời chúc mừng, những tình cảm chân thành, thân thiết nhất và chúc Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể đại biểu, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước.

Mở đầu Lễ kỷ niệm là màn xếp hình nghệ thuật có chủ đề “Bản hùng ca Điện Biên” do các nghệ sĩ, chiến sỹ Đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn; tiếp đó là màn trống hội với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng 400 chiếc trống đủ kích cỡ, đội cờ, đội múa rồng.

Lễ mít tinh chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ Quốc bay qua Lễ đài chính.

Diễn văn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Nhà nước trình bày thể hiện lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và Nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; chân thành biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Trung Quốc, các nước Liên Xô cũ, các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước Lào, Campuchia anh em trong liên minh đoàn kết chiến đấu Ba nước Đông Dương đối với Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam nói chung.

Ôn lại quá trình đấu tranh gian khổ và anh dũng, kiên cường, trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trải qua “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn...”, với “đôi chân đất”, tinh thần thép và ý chí chiến đấu quật cường, bền bỉ, anh hùng của quân và dân ta, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vang dội, giáng đòn quyết định, đánh bại nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Đây là đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính”, là thắng lợi của tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, là sự kết tinh sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; tạo cơ sở, tiền đề cho việc giải phóng, xây dựng miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Thủ tướng, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.

Thủ tướng cho rằng, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, 70 năm đã trôi qua, nhưng những bài học kinh nghiệm đó vẫn vẹn nguyên giá trị cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Một là, xác định đường lối kháng chiến đúng đắn, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Hai là, phát huy tinh thần yêu nước và ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Ba là, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, xác định đúng đường lối chiến tranh cách mạng và nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Việt Nam. Bốn là, xây dựng và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Năm là, kết hợp chặt chẽ, hài hoà, hiệu quả giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, viết tiếp bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách như Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta vừa tập trung khôi phục kinh tế - xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp Nhân dân Campuchia lật đổ và thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu nhiều đau thương, mất mát nhất sau Chiến tranh thế giới thứ II, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; GDP bình quân đầu người tăng 58 lần so với thời kỳ đầu đổi mới, đạt 4.300 USD năm 2023; thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Việt Nam được Liên hợp quốc công nhận là một trong những nước đi đầu trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) và đang nỗ lực cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 nước, mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với 230 quốc gia, vùng lãnh thổ

và là hình mẫu của hàn gắn và khôi phục vết thương sau chiến tranh. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; gìn giữ được môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho hợp tác phát triển.

Nhận định tình hình thời gian tới, nhất là các khó khăn, thách thức, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng nước ta tiếp tục khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa; càng phấn khởi, tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, của các thế hệ đi trước, càng củng cố niềm tin và thấy rõ trách nhiệm với đất nước trong hiện tại và tương lai; vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích “Điện Biên phủ mới” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cả nước nguyện tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng chung sức, đồng lòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thật tốt chủ trương: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên để hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thủ tướng tin tưởng những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, những khó khăn được tháo gỡ, những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng với tất cả sự quyết tâm, sự kiên trì, bền bỉ, nhiệt huyết, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thủ tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực; tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ôn lại quá trình đấu tranh gian khổ và hào hùng, Cựu chiến binh Phạm Đức Cư, đại diện chiến sĩ Điện Biên và các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ bày tỏ niềm tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và xây dựng Điện Biên nói riêng và đất nước tươi đẹp như ngày nay; quyết tâm luôn phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong lối sống, chấp hành và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mong muốn các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, lập nên kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn viên Vũ Quỳnh Anh, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào được sinh ra trong hòa bình, tại mảnh đất Điện Biên lịch sử; nguyện khắc ghi công lao của lớp lớp cha anh đã cống hiến, dựng xây; coi đây là hành trang quý giá trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp của mình; nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; mang khát vọng xung kích của tuổi trẻ và khát vọng chung của cả dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ngay sau lễ mít tinh là chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12 ngàn người. Cùng với các hoạt động khác của Lễ kỷ niệm, đây là hoạt động được hàng vạn người dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và mọi miền Tổ quốc nồng nhiệt đón chờ và cổ vũ nhiệt tình.

Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: các khối nghi trượng với các xe mô hình Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; các khối lực lượng vũ trang như Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; các khối diễu hành quần chúng và diễu hành khối nghệ thuật như công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật.

Phần diễu binh, diễu hành của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến với các động tác đều, khỏe, đẹp, thể hiện kỷ luật, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng; đảm bảo sức mạnh chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân.

Phần diễu hành của công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo.

Chương trình diễu binh, diễu hành cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

* Trước đó sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ

Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào đã anh dũng hy sinh trên thị trường Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc son chói lọi bằng vàng, bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc.

005. NGUYỄN HỒNG/ Bay trong ngày hội lớn// Quân đội nhân dân.- Số 22653.- Ngày 7/5/2024 - Tr.15

Trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với lực lượng diễu binh, diễu hành dưới mặt đất còn có phần trình diễn của đội máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TP Điện Biên Phủ. Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này, nhiều ngày qua, hơn 50 phi công, thành viên tổ bay, cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Quân chủng Phòng không-Không quân đã nỗ lực luyện tập...

6 giờ sáng, những chiếc máy bay trực thăng lần lượt được kéo ra đường băng, đậu thành hàng ngang thẳng tắp, chuẩn bị cất cánh hợp luyện diễu binh, diễu hành với các lực lượng mặt đất tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngoài các thao tác kiểm tra kỹ thuật thông thường như khi bay huấn luyện, vận tải hàng hóa, tìm kiếm cứu nạn, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đặc biệt chú ý bộ phận giá treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, được bố trí bên dưới bụng máy bay. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân), những lá cờ được làm từ chất liệu polyester có đặc tính dai, bền và thoáng khí và được gia công thêm nhiều đường gân nhằm tăng độ cứng, chắc, bảo đảm khi bay ở tốc độ cao những lá cờ có diện tích 20m² vẫn an toàn.

Sau khi nhận lệnh từ sở chỉ huy, đúng 8 giờ 30 phút, những chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh. Khi lên độ cao hơn 20m, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được các kỹ thuật viên nhẹ nhàng thả dây để tung bay trong gió. Sau ít phút, những cánh bay trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời TP Điện Biên Phủ, khớp với thời điểm các khối diễu binh, diễu hành trên mặt đất hành tiến qua lễ đài. Đến đúng vị trí tọa độ đã xác định, đội hình trực thăng xếp thành 3 biên đội bay đồng đều, đẹp mắt trong suốt quá trình kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành qua trung tâm TP Điện Biên Phủ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 371, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt này, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2024, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Không quân 370 triển khai 12 máy bay trực thăng và hơn 50 phi công, thành viên tổ bay giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật chuyên môn cao; tổ chức huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ đội hình 2 chiếc, 3 chiếc đến 6 chiếc, 9 chiếc. Khác với bay huấn luyện, bay chiến đấu và bay tìm kiếm cứu nạn, nhiệm vụ bay chào mừng có kéo

cờ đòi hỏi phi công phải có kỹ năng, kinh nghiệm, chủ động phối hợp nhuần nhuyễn với các phi công khác về cự ly, độ cao, tốc độ bay, bảo đảm duy trì thành đội hình đẹp mắt, thống nhất.

Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nề nếp theo Điều lệ công tác kỹ thuật không quân; tăng cường công tác kiểm tra theo phân cấp của cán bộ đến từng máy bay, từng chuyên bay; duy trì thực hiện đúng, đủ nội dung theo phiếu công nghệ và quy trình khai thác các loại máy bay trực thăng; áp dụng các giải pháp nâng cao độ tin cậy của kỹ thuật hàng không, chủ động phòng ngừa, khắc phục các hỏng hóc để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trao đổi với Đại tá Tạ Mộng Vũ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 916, chúng tôi được biết, Trung đoàn đã tích cực bay huấn luyện, đào tạo nâng cao cho các phi công, thành viên tổ bay; đồng thời cử cán bộ, giáo viên vào bay đào tạo đội hình cho lực lượng phi công hai đơn vị phối thuộc đợt này là Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370) và Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) theo chỉ đạo của Bộ Tham mưu Quân chủng. Quá trình huấn luyện, đơn vị chú trọng việc bồi dưỡng lý thuyết với các nội dung về quy chế sân bay; thông tin; kỹ thuật hàng không; khí tượng hàng không; lý thuyết bài bay, xử lý các tình huống bất trắc; nhất là triển khai các phương án huấn luyện bay trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, bảo đảm sát thực tế... Đặc biệt, quá trình huấn luyện, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết tại các sân bay và khu vực thực hiện nhiệm vụ; hiệp đồng chặt chẽ với những đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch bay và bảo đảm dẫn đường, khí tượng... kỹ lưỡng, chặt chẽ.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Không quân 371 chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ huấn luyện, bay chuyên sân, hợp luyện, tổng duyệt và bay chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

006. THU THỦY/ Tinh thần hiệp đồng, lập công tập thể// Quân đội nhân dân.- Số 22673.- Ngày 27/5/20024 - Tr.2

Vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn pháo lễ tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đội pháo lễ, Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh lại ráo riết chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.

Đã tham gia bắn pháo lễ trong nhiều dịp trọng đại của đất nước nhưng tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua lại có ý nghĩa đặc biệt với Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn, Đội trưởng Đội pháo lễ. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Những ngày tại Điện Biên Phủ, được chứng kiến không khí hân hoan, vui mừng của hàng vạn đồng bào cả nước về dự lễ kỷ niệm là những ấn tượng không thể nào quên với chúng tôi. Đúng vào lúc khai mạc, trời lại đổ mưa như trút nước nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ của đội đều xác định rất rõ tư tưởng và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, không quản mưa nắng, có những lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, toàn đội đều duy trì thời gian luyện tập. Ai

cũng cảm thấy vinh dự, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này. Binh nhất Bùi Tiến Anh, Pháo thủ số 1, Khẩu đội 13, Trung đội 5 cho biết: “Nhập ngũ từ tháng 2-2023, đây là lần đầu tiên tôi được lựa chọn tham gia Đội pháo lễ. Cùng với sự háo hức, tôi có đôi chút lo lắng trước giờ cử hành bắn pháo lễ. Nhưng được sự động viên của chỉ huy cùng đồng đội và sự rèn luyện của bản thân, tôi đã tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Còn với Binh nhất Trần Đức Lương, Pháo thủ số 1, Khẩu đội 3, Trung đội 1 thì lại rất tự tin bởi đã 5 lần anh đảm nhận nhiệm vụ bắn pháo lễ tại các sự kiện trọng đại của đất nước. Trần Đức Lương cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ, người pháo thủ cần có bản lĩnh và thể lực tốt. Để rèn luyện thể lực, tôi tích cực luyện tập các bộ môn như chạy dài, đu xà... sau mỗi giờ huấn luyện. Bên cạnh đó, phải thường xuyên rèn luyện sự tập trung, không xao động, giữ mắt tinh, tai thính”.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, ngoài nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 45 còn vinh dự được giao nhiệm vụ bắn pháo lễ trong nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng, dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước và giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân đội nhân dân Lào huấn luyện bắn pháo lễ... Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã trực tiếp tham gia 5 đợt bắn pháo lễ đón các nguyên thủ quốc gia. Vừa vinh dự đảm nhiệm bắn pháo lễ tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Điện Biên, Lữ đoàn vẫn phải luyện tập chu đáo để bảo đảm nhiệm vụ đón khách quốc gia.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Yêu cầu cao nhất với người chiến sĩ là phải có bản lĩnh, tâm lý vững vàng cùng sự tập trung cao độ khi thực hiện nhiệm vụ. Khi thực hành bắn pháo lễ phải bảo đảm thống nhất, đồng tác đều, đẹp trên nền nhạc quốc thiều trong khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi coi thành công của mỗi nhiệm vụ chính là kết quả của tinh thần hiệp đồng, lập công tập thể và ý chí quyết tâm của mỗi người pháo thủ”.

007. SƠN CA/ Chiến thắng Điện Biên Phủ - Con địa chấn thế kỷ còn vang mãi// Quân khu hai.- Số 1280.- Ngày 16/5/2024 - Tr.2+3

Lịch sử thật khéo sắp đặt, chẳng hiểu là sự vô tình hay có ý mà trong những ngày cuối tháng tư và đầu tháng năm, đất nước ta có hai sự kiện lịch sử diễn ra cùng một ý nghĩa, đánh dấu sự kết thúc một thời đoạn lịch sử đấu tranh đánh đuổi thực dân, đế quốc, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Đó chính là chiến thắng 30-4 và chiến thắng 7-5.

Hôm nay, 7-5-2024, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tròn 70 năm, tại thành phố Điện Biên Phủ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Có nghĩa là “con địa chấn” của thế kỷ 20 được quân và dân ta tạo ra từ ngày ấy đã và sẽ luôn vang mãi, trường tồn cùng lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và lịch sử nhân loại trên toàn thế giới nói chung. Con địa chấn “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ấy đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, can thiệp Mỹ của

quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trận quyết chiến chiến lược đầu tiên trong thời đại Hồ Chí Minh đó đã mở đường cho dân tộc ta làm nên những thắng lợi liên tiếp đến ngày toàn thắng 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Cả hai chiến thắng đó đã khắc ghi những dấu ấn đậm nét vào lịch sử loài người, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh, chiến thắng thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do.

Hần các thế hệ cha anh và nhân dân ta vô cùng tự hào rằng: Từ sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đã có rất nhiều nước và các dân tộc trên toàn thế giới bày tỏ lòng ngưỡng mộ về chiến thắng của quân và dân ta. Kể từ đó, cụm từ Việt Nam – Hồ Chí Minh – Điện Biên Phủ – Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhanh chóng xuất hiện và tồn tại lâu dài, trở thành khẩu hiệu hành động cách mạng, sự cổ vũ, thúc giục tất cả các dân tộc thuộc địa trên thế giới noi gương Việt Nam vùng lên đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Những ngày này, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta nói chung, cũng như LLVT Quân khu 2 nói riêng vô cùng vinh dự, tự hào, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, chặng đường khó khăn, thử thách trong suốt cuộc trường chinh dằng dặc, qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng dân tộc và cả trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng CNHX hiện nay. Đồng thời đây cũng là dịp để chúng ta hôm nay luôn trân trọng, tự hào, biết ơn sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, của Bác Hồ và tài thao lược điều binh, khiển tướng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như sự hy sinh xương máu của hàng vạn những anh hùng liệt sỹ, dân công hỏa tuyến và tinh thần đồng cam cộng khổ của nhân dân cả nước... với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, cả nước cùng ra trận. Đây chính là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn để chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù. Qua đó cho thấy tầm quan trọng và quyết tâm của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta trong trận quyết chiến chiến lược quan trọng này. Bởi vậy, trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân Việt Nam luôn mãi tự hào, khắc ghi đậm nét hình ảnh cao đẹp của Bác Hồ, của vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Hần nhiều người còn nhớ, ngày 6-12-1953, Bác Hồ chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, nghe Tổng Quân uỷ báo cáo quyết tâm, kế hoạch tiến công Điện Biên Phủ. Quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ được Bộ Chính trị xác định là một chiến dịch quan trọng đối với nước ta và quốc tế. Do đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Bác Hồ và Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ làm Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy, kiêm Bí thư Đảng uỷ mặt trận. Trước khi lên đường ra mặt trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới chào Bác Hồ, được Bác căn dặn: “Tổng tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại. Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Lời dặn của Bác trở thành kim chỉ nam hành động của Đại tướng Tổng Tư lệnh, nhất là trong thời điểm diễn biến chiến dịch phức tạp, phải lựa chọn một trong hai phương án trái ngược nhau, nhưng không có phương án thứ ba. Với trọng trách to lớn của người được Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra quyết định chuyển từ phương châm “Đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc”. Đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn, được Bác Hồ và Bộ Chính trị đánh giá cao. Với quyết định đó đã giúp

dân tộc ta hoàn thành nhiệm vụ đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, tạo nên địa chấn thế kỷ “Lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, hạn chế thấp nhất sự hy sinh xương máu của bộ đội.

Với khẩu hiệu hành động “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, cả nước cùng ra trận, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ cùng tài thao lược, điều binh khiển tướng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả dân tộc Việt Nam, dù quân hay dân đều ra trận. Nhân dân ta từ vùng tự do đến vùng địch hậu, hậu phương tới tiền tuyến, miền núi và miền xuôi, già, trẻ, gái, trai đã “đem toàn lực chi viện cho Điện Biên Phủ, làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch” – như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá: “Bọn đế quốc, bọn phản động không bao giờ đánh giá được sức mạnh của cả một dân tộc, sức mạnh của nhân dân”.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; của đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, biết đánh và biết thắng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Để dự chấn chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi dài lâu, trường tồn cùng lịch sử phát triển của dân tộc thì mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa; chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây chính là sự nghiệp sâu rộng, lâu dài của toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân.

008. Văn Thành Chương/ Khơi dậy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng// Lao động.- Số 104.- Ngày 7/5/2024 - Tr.1+2

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa, tầm vóc, giá trị to lớn, qua đó nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc diễu binh, diễu hành hoành tráng với hơn 12.000 người tham gia

Lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức quy mô, hoành tráng tương xứng với tầm vóc Chiến thắng Điện Biên Phủ “lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Điểm nhấn trong Lễ kỷ niệm là cuộc diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân.

Ngay từ khi các lực lượng trong quá trình luyện tập, đã có rất nhiều người dân đến động viên, cổ vũ. Chỉ riêng những buổi họp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cũng đã thu hút hàng vạn người. Trong đó có nhiều người đã đến sân vận động tỉnh Điện Biên - nơi diễn ra sự kiện từ 2-3 giờ sáng.

Lễ kỷ niệm bắt đầu lúc 7h45 ngày 7.5 bằng 21 loạt đại bác trên nền nhạc quốc ca khi thực hiện nghi lễ chào cờ. Chương trình nghệ thuật được bắt đầu bằng màn

biểu diễn trống hội với sự tham gia của 1.000 sinh viên đến từ Học viện Cảnh sát Nhân dân và chương trình biểu diễn xếp hình nghệ thuật đặc biệt của đoàn nghi lễ Quân đội...

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành, các biên đội trực thăng của Quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc sẽ bay qua lễ đài. Tiếp đến là của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc và khối nghệ thuật... sẽ đi qua lễ đài rồi tỏa ra 3 tuyến đường phố chính tại TP Điện Biên Phủ.

Trong sự kiện có quy mô hoành tráng này, ngoài lực lượng diễu binh diễu hành hơn 12.000 người còn có khoảng gần 8.000 người thuộc các khối đứng và khối xếp hình, xếp chữ.

Để bảo vệ cho sự kiện này, lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng chiến đấu đã được huy động lên đến gần 5.000 người, gồm lực lượng công an, quân sự và biên phòng.

Cả nước hướng về Điện Biên

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngay từ cuối năm 2023 đến nay, đã có rất nhiều chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và Chính phủ.

Mới đây vào ngày 16 - 17.4, tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt tri ân các Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến - những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trước đó vào ngày 27.3, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước - dẫn đầu đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên và kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại lễ.

Và mới đây nhất vào ngày 21.4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có chuyến công tác tại Điện Biên, đến thăm, tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Ngoài ra, từ đầu năm 2024 đến nay đã có rất nhiều các chương trình ý nghĩa và các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức tại Điện Biên hoặc hướng về Điện Biên. Cùng với hàng loạt các hoạt động tri ân.

Chỉ tính riêng trong dịp khai mạc Năm du lịch Quốc gia diễn ra từ ngày 13-18.3, Điện Biên đã đón khoảng 80.300 lượt khách, trong đó có 725 lượt khách quốc tế. Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng du khách đến Điện Biên tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023 với 180.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 330 tỉ đồng...

Từ những con số như vậy có thể thấy du lịch Điện Biên nói riêng và kinh tế xã hội nói chung đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ.

Đó là kết quả từ sự nỗ lực, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trên mảnh đất lịch sử. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, tỉnh Điện Biên đã biến di tích chiến trường Điện Biên Phủ thành thể mạnh du lịch mà không phải nơi nào cũng có được.

Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng cũng là dịp để người dân Điện Biên tự hào hơn, quyết tâm hơn trong nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên thành tỉnh phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng!

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Điện Biên gặp vô vàn khó khăn, thách thức bởi sự tàn phá nặng nề của chiến tranh. Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, đồng lòng khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Những năm qua, các dân tộc tỉnh Điện Biên đã phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư. Kinh tế nhiều năm liền duy trì mức tăng trưởng khá, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên hạ tầng kết nối giao thông. Đặc biệt sau khi đầu tư nâng cấp, mở rộng Sân bay Điện Biên, mở thêm các tuyến bay đã rút ngắn khoảng cách về địa lý giữa Điện Biên với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh góp phần thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, tạo động lực đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đến hết năm 2023 về cơ bản tỉnh Điện Biên đã hoàn thành mục tiêu xóa được nhà tạm, nhà dột nát, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 25,68%, bình quân mỗi năm giảm trên 4%.

009. Nhật Phương/ Bảo đảm an toàn cho du khách thăm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ// Đại biểu Nhân dân.- Số 127, ngày 6/5/2024 - Tr.3

Bắt chập thời tiết nắng gay gắt kèm gió Lào khô rát, hơn 1 tháng nay, lực lượng Công an TP. Điện Biên Phủ luôn thường trực tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ từ sáng sớm đến chiều tối để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện vào bãi đỗ xe, phát tờ rơi tuyên truyền cách lái xe an toàn đường đèo núi... Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó đã và đang góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn cho du khách khi tham quan các điểm di tích.

Tăng cường lực lượng bảo đảm giao thông được thông suốt

Càng gần ngày lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng phương tiện và du khách đổ về các điểm di tích càng đông, trong khi điều kiện hạ tầng về giao thông, bãi đỗ xe tại đây chưa thể đáp ứng việc đón cùng lúc nhiều phương tiện. Ngay từ đầu tháng 3.2024, Công an TP. Điện Biên Phủ đã triển khai lực lượng thành các tổ, đội thường trực tại các điểm di tích nhằm phân luồng, điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn cho du khách tham quan di tích lịch sử.

Phó Trưởng Công an TP. Điện Biên Phủ, Thiếu tá Bùi Tuấn Anh cho biết: Trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ có 6 di tích đông khách tham quan, gồm: Đồi A1, Nghĩa trang liệt sĩ A1, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Hàm chỉ huy của tướng De Castries và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng. Các điểm di tích trên, Công an TP.

Điện Biên Phủ đều bố trí cán bộ thường trực. Nhiệm vụ chính của các tổ, đội là điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn giao thông khi di chuyển giữa các điểm di tích và hướng dẫn lái xe đậu, đỗ xe đúng nơi quy định tránh ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, càng gần đến ngày 7.5, lượng du khách đến Điện Biên rất lớn, khối lượng công việc nhiều, Công an thành phố đã báo cáo Công an tỉnh tăng cường thêm lực lượng nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, Công an TP. Điện Biên Phủ đã được tăng cường thêm 500 cán bộ để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ lễ kỷ niệm, riêng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự xã hội được tăng cường thêm 22 cán bộ từ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã.

Mang lại sự hài lòng cho du khách

Những ngày này ở Điện Biên, trời nắng như đổ lửa, khuôn mặt ửng đỏ, nhễ nhại mồ hôi do nắng nóng, song các cán bộ chiến sĩ Công an TP. Điện Biên Phủ vẫn căng mình thực hiện nhiệm vụ tại các điểm di tích lịch sử. Cụm di tích: Đồi A1, Nghĩa trang Liệt sĩ A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - điểm hút du khách nhất nên lưu lượng phương tiện qua lại trong những ngày này rất lớn. Theo đó, công việc của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Điện Biên Phủ càng vất vả hơn. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên, cán bộ tăng cường Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an TP. Điện Biên Phủ) cho biết: những ngày gần đây, tại 2 điểm di tích này, mỗi ngày có khoảng 100 - 120 chuyến xe chở du khách đến và đi; lượng du khách ước khoảng 3.000 - 4.000 người.

"Từ ngày nhận nhiệm vụ đến nay, ngày nào tôi và các đồng nghiệp luôn thường trực tại các điểm di tích từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều. Thời tiết nắng nóng, đứng cả ngày ngoài đường thực hiện nhiệm vụ rất vất vả. Song, với tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng, khi cả nước đang hướng về Điện Biên, chúng tôi luôn sẵn sàng và hết mình vì công việc được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ"- Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyên cho biết.

Đại úy Lò Văn Linh, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Mường Ảng mới được tăng cường về Công an thành phố từ ngày 25.4. "Trong khi các đồng nghiệp điều tiết giao thông, tôi hướng dẫn các phương tiện di chuyển vào các bãi đỗ xe bảo đảm gọn gàng, đúng quy định. Đồng thời, phát và dán tờ rơi tuyên truyền tất cả phương tiện sau khi vào bãi đỗ xe. Số lượng xe lớn, thời gian lưu trú tại các điểm di tích không dài trong khi việc tuyên truyền phải bảo đảm đúng, đủ và hiệu quả, do đó quá trình thực hiện nhiệm vụ rất vất vả. Dù vậy, tôi vẫn luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ. Các lái xe, chủ phương tiện rất ủng hộ và chia sẻ góp phần giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ"- Đại úy Lò Văn Linh cho biết.

Bày tỏ sự hài lòng về lực lượng Công an, anh Đỗ Văn Trung, lái xe TP. Hà Nội cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi lái xe chở khách lên Điện Biên nên kinh nghiệm lái xe đường đèo núi chưa có nhiều. Khi chở khách đến các điểm di tích, tôi được cán bộ Công an TP. Điện Biên Phủ phát tờ rơi và hướng dẫn tận tình một số kinh nghiệm lái xe đường đèo núi. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng thường xuyên nhắc nhở lái xe không được sử dụng rượu bia và phải tuân thủ luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Đây là những kinh nghiệm thiết thực giúp chúng tôi lái xe tự tin và an toàn hơn.

Bà Vũ Thị Hương, 67 tuổi, du khách TP. Hà Nội chia sẻ: Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi cùng đoàn cán bộ hưu trí đến tham quan các di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Khi đoàn di chuyển từ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sang Nghĩa trang liệt sĩ A1, tôi bất ngờ bị tụt lại phía sau. Trong giây phút lúng túng tìm cách sang đường để theo kịp đoàn, đã có 2 đồng chí Công an đã dắt tay tôi qua đường và nhập đoàn an toàn. Tôi rất hài lòng về chuyến đi cũng như sự hiếu khách của người dân, thái độ ứng xử của các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đối với du khách.

Tiếng còi kèm hiệu lệnh dừng xe nhường đường cho đoàn du khách qua đường, những cái dắt tay cựu chiến binh, người già, trẻ em sang đường an toàn - hình ảnh về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Điện Biên Phủ vẫn luôn thường trực tại các điểm di tích. Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức xuyên suốt đến hết ngày 7.5, góp phần quan trọng tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ Công an Nhân dân, người lính Cụ Hồ trong lòng du khách khi đến Điện Biên.

010. NGUYỄN HỒNG SÁNG/ Kế thừa chiến thắng vĩ đại, xây dựng Điện Biên ngày càng vững mạnh// Quân đội nhân dân.- Số 22649.- Ngày 3/5/2024 - Tr.1+3

Sau 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và hơn 20 năm chia tách, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh Điện Biên đã kế thừa, phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, thu được những kết quả quan trọng. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Báo Quân đội nhân dân với đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho thấy rõ điều này.

Phóng viên (PV): Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên đã phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thành Đô: Điện Biên là tỉnh miền núi cao, biên giới, có diện tích tự nhiên hơn 9.541km², trong đó 50% diện tích có độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển; 70% diện tích dốc 25 độ trở lên... rất khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, kế thừa truyền thống hào hùng, phát huy giá trị Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên hăng hái thi đua phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh có nhiều đổi thay, khởi sắc.

Đặc biệt, những năm qua, Điện Biên luôn là điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch, đầu tư; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2004-2018 đạt 8,72%/năm, những năm gần đây đạt trung bình hơn 9%, với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; tổng thu ngân sách nhà nước tăng hơn 11 lần so với năm 2004. Đến nay, 127/129 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm; 129/129 xã, phường, thị trấn có điện với hơn 93% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Với lợi thế về tự nhiên, văn hóa, lịch sử, khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên ngày càng tăng. Hiện địa bàn tỉnh có 33 di tích được xếp hạng (trong đó 1 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích quốc gia và 18 di tích cấp tỉnh). Nổi bật là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng được xếp hạng đầu tiên trên cả nước. Xác định du lịch lịch sử là khởi điểm, cũng là cầu nối để Điện Biên phát triển loại hình du lịch khác, giai đoạn 2021-2023, tỉnh Điện Biên đã đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng, tạo đà đưa du lịch Điện Biên “cát cánh”.

PV: *Thưa đồng chí, để phát huy các tiềm năng, thế mạnh, Điện Biên xác định những chủ trương, giải pháp nào trong phát triển kinh tế-xã hội?*

Đồng chí Lê Thành Đô: Để có bước phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đến năm 2045, Điện Biên nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước, theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, tỉnh Điện Biên đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; có giải pháp thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước và nước ngoài đầu tư, phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh theo chuỗi khép kín; đầu tư khai thác năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời; phát triển du lịch dựa trên 3 trụ cột chính: Du lịch lịch sử-tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Điện Biên tập trung triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các phân khu đô thị, quy hoạch nông thôn mới, đặc biệt là quy hoạch chung TP Điện Biên Phủ, làm cơ sở thu hút đầu tư. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khai thác hiệu quả hoạt động Cảng hàng không Điện Biên tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

PV: *Thưa đồng chí, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng, an ninh được tỉnh quan tâm và triển khai thực hiện như thế nào?*

Đồng chí Lê Thành Đô: Những năm gần đây, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Đặc biệt, đối với công tác quốc phòng, an ninh, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được nâng lên rõ rệt.

Tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch thể trận khu vực phòng thủ kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội, thể bố trí dân cư trên địa bàn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn, nhất là khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. LLVT được chăm lo, xây dựng vững mạnh về mọi mặt; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên.

Chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược; nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được chú trọng, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ngày càng chặt chẽ. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc, tiềm lực quốc phòng của địa phương không ngừng được củng cố, tăng cường...

Kế thừa và phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên xác định, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; xây dựng con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, duy trì an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

PV: *Công tác tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024) được tỉnh Điện Biên chuẩn bị và tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?*

Đồng chí Lê Thành Đô: Đến thời điểm này, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã và đang được tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Các dự án đầu tư công, dự án chỉnh trang đô thị phục vụ các hoạt động kỷ niệm đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành tổ chức chuẩn bị lễ kỷ niệm chu đáo, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, có tính giáo dục cao. Cơ quan chức năng đã rà soát lại toàn bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối sự kiện chính trị trọng đại này.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra các hộ gia đình có nhà, phòng lưu trú đủ điều kiện theo quy định của tỉnh đáp ứng nhu cầu của du khách về Điện Biên dịp này, góp phần giải quyết vấn đề khó khăn về nơi ở khi lượng khách đến Điện Biên dịp lễ kỷ niệm tăng đột biến. Chúng tôi nhận thức rõ, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính là dịp để quảng bá hình ảnh về vùng đất, văn hóa, con người Điện Biên thân thiện và mến khách.

011. KIM SƠN/ Điện Biên Phủ - nơi giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ// Lao động.- Số 18.- Ngày 3-5/5/2024 - Tr.2+3

Năm 2024, cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, mà còn là cơ hội để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, khẳng định giá trị bền vững của lịch sử và văn hóa dân tộc.

CHIẾN THẮNG MANG GIÁ TRỊ NỘI BẠT TOÀN CẦU

Trong dòng người về với Điện Biên Phủ những ngày này, có những cựu chiến binh năm xưa nay tóc đã bạc, có những bạn trẻ với ánh mắt rạng ngời, và cả những đoàn khách quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều hướng về mảnh đất lịch sử để tưởng niệm cho những người con Việt Nam đã ngã xuống vào lòng đất mẹ cho chiến thắng, cho độc lập dân tộc và hòa bình ngày nay với lòng thành kính, tri ân.

70 năm sau chiến thắng, tuy thời gian và chiến tranh đã làm phai mờ đi phần nào dấu tích của quá khứ, nhưng những giá trị tinh thần bất diệt mà chiến thắng này để lại cho muôn đời con cháu vẫn còn nguyên vẹn. Hiện nay, Điện Biên Phủ không chỉ còn là chiến trường khốc liệt năm xưa với những hố bom, giao thông hào chằng chịt mà đã trở thành một vùng đất năng động, phát triển. Tuy nhiên, những dấu ấn lịch sử vẫn còn in đậm khắp nơi, trở thành những di tích vô giá, minh chứng cho một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ với những hiện vật, hình ảnh chân thực, sống động tái hiện lại chiến dịch; hầm Đờ Cát, cứ điểm Him Lam, đồi A1... vẫn sừng sững như những chứng nhân lịch sử, gợi nhắc về sự hy sinh anh dũng của cha ông, trở thành những bài học sống động cho thế hệ trẻ về lịch sử của dân tộc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, đồng thời góp phần quan trọng vào phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Chiến thắng này có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang chịu cảnh áp bức bóc lột, không chỉ là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử chiến tranh giữa một quốc gia nhỏ bé với một cường quốc lớn mà còn bởi giá trị nhân văn sâu sắc mà nó mang lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời, cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.

Hơn cả một chiến thắng quân sự, Điện Biên Phủ là biểu tượng của ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam khi có thể tạo dựng làn sóng “sức mạnh” đánh thắng kẻ thù hùng mạnh. Đó là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, của tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”, của sự mưu trí, sáng tạo và nghệ thuật quân sự tài tình dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NHỮNG DI SẢN QUÝ BÁU CỦA QUÁ KHỨ...

Những giá trị văn hóa quan trọng mà Chiến thắng Điện Biên Phủ mang lại sẽ mãi mãi trường tồn trên con đường đến tương lai tươi sáng của dân tộc thông qua sự tiếp nối và phát huy không ngừng của nhiều thế hệ. Tất cả mọi người dân, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đều xác định nhiệm vụ tôn vinh và tiếp

nôi truyền thống Điện Biên Phủ bằng những suy nghĩ, thái độ, và hành động cụ thể để tinh thần, những giá trị tốt đẹp của Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi trường tồn.

Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ bao gồm 45 điểm di tích thành phần được công nhận là Di tích quốc gia Đặc biệt vào năm 2009. Hệ thống các di tích này nằm trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ được chia thành hai khu vực.

Các di tích liên quan đến trận địa phòng ngự của thực dân Pháp (23 điểm) là những mục tiêu tấn công của ta và ghi lại những chiến công oai hùng của quân và dân ta trong suốt 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non”.

Những cụm di tích tiêu biểu bao gồm: Cụm di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm Mường Thanh, nơi tập trung lực lượng và phương tiện chiến tranh cao với hầm chỉ huy tướng Đờ Cát, hầm chỉ huy pháo binh của Pi Rốt, các trận địa pháo, xe tăng, sân bay Mường Thanh... Phân khu Bắc bao gồm Him Lam, Độc lập và Bản Kéo và Phân khu Nam bao gồm Hồng Cúm. Các cứ điểm phòng thủ là các điểm hỏa lực và lá chắn bảo vệ vòng ngoài phân khu trung tâm. Ngoài ra, còn có rất nhiều cứ điểm trong phân khu trung tâm, như 5 cao điểm ở phía Đông, bao gồm cứ điểm A1, C1, C2, D1 và E1.

Các di tích liên quan đến quân đội và nhân dân (22 điểm), bao gồm: Căn cứ chỉ huy sở chiến dịch Mường Phăng là cơ quan đầu não chỉ huy chiến dịch kể từ ngày 31.1.1954 và là nơi đưa ra các quyết định và kế hoạch chiến đấu cần thiết để giành chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Hiện tại, các lán ở và nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, Ban Tham mưu, Trung tâm thông tin, Ban cố vấn, Hội trường tác chiến, Đường hầm xuyên núi, Trạm bảo vệ, Đài quan sát và Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng... Các địa điểm di tích phục vụ chiến dịch là nơi tập kết hậu cần, vận chuyển vũ khí đạn dược cho chiến dịch, chẳng hạn như: Đèo Pha Đin, hang Thảm Púa, Tuần Giáo và Đường kéo pháo bằng tay. Các trận địa tấn công của quân đội ta bao gồm hệ thống hầm hào chiến đấu, trận địa vây hãm và tiến công, cũng như trận địa pháo 105mm và H6.

Dựa trên quy định của Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức, khen thưởng, thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài, trong đó có ngày tôn vinh Chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, ngày 7 tháng 5 hàng năm được chọn là một trong 7 ngày lễ trọng đại, đặc biệt quan trọng. Các hoạt động được tổ chức quy mô xen kẽ giữa các năm chẵn và lẻ nhằm kỷ niệm 5 năm và 10 năm tại tỉnh Điện Biên. Các sự kiện bao gồm việc dâng hương và hoa tại đền thờ liệt sĩ trên đồi F, tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tại đồi D1, cũng như tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ (A1, Him Lam, Độc Lập).

...LÀ NỀN TẢNG VUN ĐÁP TƯƠNG LAI

Để có thể sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, giới trẻ ngày nay được thừa hưởng thành quả từ sự hy sinh xương máu của biết bao các thế hệ đi trước.

Chúng ta có trách nhiệm phải gìn giữ và phát huy những giá trị cao quý mà chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại, biến những bài học lịch sử thành hành động cụ thể, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình,

thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Đó chính là thông điệp và di sản quý báu nhất mà các thế hệ hôm nay cần khắc ghi và tiếp nối trong tương lai.

Chính vì vậy, Điện Biên Phủ đã trở thành một “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Hàng năm, có hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đến với Điện Biên Phủ.

Theo thống kê của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng du khách đến tham quan bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" vẫn đang tiếp tục tăng theo từng ngày. Phần nhiều trong số những người viếng thăm bảo tàng là những bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường trung học, phổ thông và đại học.

Viếng thăm những “địa chỉ đỏ” tại chiến trường năm xưa, các bạn trẻ được tham quan các di tích lịch sử, tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ, được nghe kể những câu chuyện cảm động về sự hy sinh anh dũng của cha ông. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá khứ, trân trọng những giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc, từ đó hun đúc ý chí, khát vọng cống hiến cho đất nước, xây dựng lý tưởng cách mạng và tinh thần yêu nước.

Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới, thông điệp về sự đoàn kết, ý chí và khát vọng tự do, độc lập từ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 vẫn còn nguyên giá trị. Điện Biên Phủ không chỉ là quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho tương lai; không chỉ là một bài học về lịch sử, mà còn là động lực cho thế hệ trẻ trong việc đóng góp cho sự phát triển của đất nước, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trong tương lai, Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục là điểm sáng trong giáo dục lịch sử và văn hóa, không chỉ cho thế hệ trẻ Việt Nam mà còn cho bạn bè quốc tế.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng diễn ra mạnh mẽ thì yêu cầu về giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết mà chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành một giáo cụ trực quan không thể sinh động hơn, giúp ích cho người trẻ rèn đức, luyện tài, phấn đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ, sau 70 năm, vẫn còn vang vọng như một bài ca bất tử, một nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ, khích lệ giới trẻ Việt Nam tiếp tục bước đi trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau đã và đang viết nên những trang sử mới, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước để Việt Nam chưa bao giờ có một "cơ đồ" như ngày nay.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh rằng, với tinh thần cách mạng và ý chí quyết thắng, nhân dân Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách và giành được thắng lợi. Do đó, Điện Biên Phủ đã trở thành một địa điểm giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, giúp cho họ hiểu hơn về lịch sử, về tinh thần cách

mạng và về giá trị của độc lập, tự do mà bao lớp người đã ngã xuống mới giành được.

012. ANH HIẾU - HOÀNG PHONG/ Giữ cho những mùa hoa ban thanh bình nơi phen giậu Tổ quốc// Công an nhân dân.- Số Đặc biệt.- Tháng 5/2024 - Tr.24

Những ngày này, từ TP Điện Biên Phủ cho đến những bản làng xa xôi vùng cực Tây của Tổ quốc, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng lẫn trong sắc trắng, đỏ, hồng rực rỡ của hoa ban. Du khách khắp nơi đang náo nức về Điện Biên du lịch, tham quan những di tích xưa nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, quân và dân đã góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 70 năm về trước và chung vui với sự “thay da, đổi thịt” ở vùng đất này. Trong suốt chiều dài phát triển, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ đã và đang có những đóng góp quan trọng, làm nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT nơi phen giậu Tổ quốc.

Điểm hẹn lịch sử nổi những bờ vui

Chúng tôi đến TP Điện Biên Phủ đúng dịp kỷ niệm Năm du lịch quốc gia - Điện Biên năm 2024 và Lễ hội Hoa Ban, cũng như chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Gặp chúng tôi sau 3 ngày trải nghiệm nhiều hoạt động tại Điện Biên, anh Lê Quốc Hồng ở TP Vinh, Nghệ An xúc động chia sẻ: “Đoàn chúng tôi đến Điện Biên công tác, đồng thời, kết hợp thăm lại chiến trường xưa, các điểm di tích. Điện Biên nay đã có nhiều khởi sắc, giao thông đi lại ngày càng thuận tiện hơn khi sân bay đã mở rộng.

Nhiều tuyến đường từ TP Điện Biên Phủ đi các huyện cũng thuận lợi. Đặc biệt, tình hình ANTT tốt, đâu đâu cũng có bóng dáng các anh Công an, bà con dân bản thì rất mến khách. Nếu có dịp, tôi sẽ còn quay trở lại thăm Điện Biên thêm nhiều lần nữa”. Còn anh Nguyễn Hòa Bình, quê ở Hải Dương cho hay, anh đưa bố mẹ lên Điện Biên tham quan, du lịch. Đi và ở bất cứ đâu, gia đình anh và các du khách đều được lực lượng Công an cũng như bà con các dân tộc ở Điện Biên hướng dẫn, giúp đỡ tận tình. Mọi người rất vui vẻ về chuyến đi đầy ý nghĩa trên mảnh đất lịch sử này.

Chúng tôi có mặt đúng thời điểm Giải đua xe đạp cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 khởi tranh chặng đầu tại Điện Biên Phủ. Ngay từ sáng sớm, chị Lò Vân Diệp, trú tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ đã cùng gia đình có mặt ở khu vực cầu mới Thanh Bình. Chị Diệp chia sẻ: “Người dân chúng tôi đứng từ sáng sớm đến gần trưa, trong tiết trời nắng nóng cổ vũ đội đua, với đầy đủ đồ bảo hộ tránh nóng và nước uống mà còn thấy mệt nhưng các CBCS Công an, Quân đội và các lực lượng vẫn bám trụ trên cung đường để đảm bảo an ninh, an toàn cho Giải đua xe đạp. Những ngày qua và sắp tới, Điện Biên sẽ đón một lượng du khách rất lớn, không chỉ du khách mà người dân bản địa chúng tôi cũng rất cảm ơn chính quyền, các lực lượng đã rất vất vả, khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo ANTT cho các hoạt động diễn ra được vui tươi, phấn khởi, thuận lợi, an toàn”.

Tiếp nối truyền thống anh hùng

Những ngày này, chúng tôi gặp rất nhiều lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên tham gia công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Gặp chúng tôi khi

đang tất bật xuống địa bàn triển khai “núi” công việc được giao, Thượng tá Vũ Xuân Dương, Trưởng Công an TP Điện Biên Phủ cho biết, là địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của quốc gia, của tỉnh, Công an thành phố đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động lưu động, lợi dụng các hoạt động lễ, hội để gây án, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện đã, đang và sắp diễn ra. tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, hoà trong dòng du khách tấp nập, chúng tôi bắt gặp Trung tá Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng Công an phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ khi anh đang cùng tổ công tác của đơn vị tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho các cơ sở lưu trú công tác đảm bảo ANTT, giúp đỡ các du khách tham quan. Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng Phòng CSGT cho biết, lực lượng CSGT tỉnh đã và đang phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, cũng như dẫn đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm và các hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Bắc, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên thông tin thêm, hiện đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát hình sự của Công an các tỉnh lân cận, Công an 6 tỉnh Bắc Lào nắm bắt tình hình, chủ động trong công tác đấu tranh, phòng, chống các hệ, loại tội phạm... Còn Thượng tá Đinh Thanh Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Điện Biên đã chủ động làm việc với các sở, ngành đẩy mạnh số hóa dữ liệu, triển khai các mô hình điểm ứng dụng từ đề án, qua đó, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh...

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Trong 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Công an tỉnh Điện Biên luôn chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, đối ngoại của đất nước nói chung, của vùng chiến lược Tây Bắc và tỉnh Điện Biên nói riêng. Thông tin về những kế hoạch, biện pháp được Công an tỉnh triển khai nhằm đảm bảo tuyệt đối ANTT các sự kiện đã, đang và sắp diễn ra, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tá Ngô Thanh Bình chia sẻ, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ nặng nề, song cũng là niềm vinh dự, tự hào. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo chỉ huy và CBSC Công an tỉnh sẽ thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, gác lại riêng tư, góp phần đảm bảo thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Thứ trưởng đã rất quan tâm đến lực lượng Công an cơ sở, trong đó có tỉnh biên giới Điện Biên. Các đồng chí lãnh đạo Bộ đã nhiều lần trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để nắm tình hình, lắng nghe đề xuất và có những quyết sách tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác Công an... Đây là nguồn cổ vũ, động viên lớn để CBCS Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của lực lượng CAND anh hùng, giữ bình yên nơi phen giậu Tổ quốc.

013. Trung Kiên/ Hội đàm ba bên tại cột mốc giao điểm đường biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc// An ninh biên giới.- Số 20.- Ngày 19/5/2024 - Tr.4

Ngày 15/5, tại cột mốc giao điểm biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Đồn Biên phòng A Pa Chải và Đồn Biên phòng Sen Thượng (BĐBP Điện Biên, Việt Nam) tiến hành hội đàm với Cục Công an huyện Nhọt U (tỉnh Phong Sa Lý, Lào) và Đại đội quản lý biên giới Giang Thành (Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ, Trung Quốc).

Đoàn đại biểu của Đồn Biên phòng A Pa Chải và Đồn Biên phòng Sen Thượng gồm 5 đồng chí, do Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu của Cục Công an huyện Nhọt U gồm 5 đồng chí, do Trung tá Ly Păn Kẹo, Cục trưởng làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, ba bên đã đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Các bên xác định những nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp và duy trì thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền mà Chính phủ mỗi bên đã ký kết; tăng cường công tác phối hợp quản lý giữa ba bên trong thời gian tiếp theo.

Ba bên đã đạt được nhận thức chung và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ. Cuộc hội đàm diễn ra đúng nguyên tắc đối ngoại, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Cuộc Hội đàm ba bên căn cứ theo sự đồng thuận về hợp tác cấp cao giữa Bộ Quốc phòng, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Công an, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ Công an, Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như tinh thần của các biên bản hội đàm được ký kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới các cấp của ba nước.

014. An Nhiên/ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên: Ngọn cờ đầu phòng, chống ma túy vùng biên giới// Pháp luật và xã hội.- Số 66.- Ngày 7/5/2024 - Tr.8+9

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, có những đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh lãnh thổ, củng cố quan hệ hợp tác và kiên trì đấu tranh, giải quyết nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định. Đặc biệt, BĐBP tỉnh Điện Biên còn là một trong những ngọn cờ đầu trong công tác phòng chống ma túy vùng biên giới.

Phá trên 500 chuyên án, vụ án

BĐBP tỉnh Điện Biên quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 455,573km với 2 tuyến biên giới (Việt Nam - Trung Quốc dài 40,861km; Việt Nam - Lào dài 414,712km). Địa bàn gồm 29 xã biên giới, thuộc 4 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé), 299 thôn (bản); 3 cụm dân cư, với tổng dân số gần 28.000 hộ, 16 dân tộc (Mông, Thái, Kinh, Khơ Mú, Hà Nhì,...) cùng sinh sống. Nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới cơ bản chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, yên tâm lao động sản xuất.

Tuy nhiên, đời sống của Nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp và không đồng đều, còn nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm gần 35%. Bên cạnh đó, tình hình an ninh nông thôn có diễn biến phức tạp. Hoạt động tuyên truyền lôi kéo di, dịch cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; hoạt động của tội phạm buôn bán vận chuyển các chất ma túy tinh vi, nhiều thủ đoạn khó lường,... Địa bàn trong khu vực đơn vị quản lý chủ yếu là đồi núi, nhiều đường mòn qua lại hai bên biên giới. Ngoài ra còn có các đạo lạ, tà đạo hoạt động lén lút lôi kéo tín đồ để chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đại tá Nhân Văn Mạnh - Chính ủy BDBP tỉnh Điện Biên cho biết: “Tội phạm ma túy có sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức, đường dây phạm tội trong và ngoài nước, tính chất hoạt động, phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động, liều lĩnh. Các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động và phương thức vận chuyển; sử dụng nhiều hình thức, loại phương tiện để vận chuyển ma túy, triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để liên lạc, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khép kín xuyên quốc gia, tài trợ khủng bố ở nước ngoài, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm của tỉnh. Trước tình hình trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt cho Nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”.

Với sự cố gắng, quyết tâm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn, trong 3 năm 2021, 2022, 2023, BDBP tỉnh đã chủ trì và phối hợp đấu tranh 489 chuyên án, vụ án; bắt giữ 591 đối tượng (51 chuyên án); thu giữ 711kg ma túy các loại. Riêng năm 2023, đơn vị đã phát hiện bắt giữ tổng 155 vụ/184 đối tượng (trong đó có 15 chuyên án). Vật chứng thu giữ: 52.660,28 gram heroine, 419.158 viên ma túy tổng hợp, 17kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.185,82 gram thuốc phiện, 500 gram ketamin,... Quý I năm 2024, BDBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện bắt giữ 37 vụ/43 đối tượng (trong đó có 4 chuyên án), tang vật thu giữ 4.298,95 gram heroin, 137.796 viên ma túy tổng hợp, 3600 cây thuốc phiện (phá nhỏ 124 cây thuốc phiện) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Vì biên cương sạch bóng ma túy

Là cán bộ dạn dày kinh nghiệm khi tham gia nhiều chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, thượng úy Lê Huy Hoàng - Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Thanh Luông (huyện Điện Biên) cho biết, việc vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy phải hết sức cẩn trọng, đảm bảo an toàn cho cả lực lượng đánh án và quần chúng Nhân dân khu vực phá án, bởi các đối tượng thường trang bị vũ khí nóng. Chúng xác định nếu bị bắt sẽ phải chịu hình phạt ở khung cao nhất nên khi bị phát hiện, vây bắt thì sẵn sàng chống trả quyết liệt, nổ súng vào lực lượng chức năng.

Thượng úy Lê Huy Hoàng nhớ lại vụ đánh án cuối tháng 10/2023. BDBP Đồn Thanh Luông nhận được nguồn tin có đối tượng từ Việt Nam sang Lào lấy ma túy mang về nước tiêu thụ. Ngay lập tức, đơn vị nhanh chóng lên kế hoạch, đi khảo sát những cung đường đối tượng có thể từ Lào về Việt Nam, sau đó chọn địa điểm đón lõng đối tượng. Để đánh án thành công, các khâu chuẩn bị đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ.

“Khoảng 21h ngày 28/10, chúng tôi bắt đầu triển khai lên khu vực biên giới giữa Việt Nam và Lào, đội mưa suốt 6 tiếng mới đến địa điểm tập kích. Quá trình hành quân gặp nhiều khó khăn. Mặc dù trời tối nhưng chúng tôi không được sử dụng đèn pin để tránh việc các đối tượng phát hiện, trốn thoát. Anh em vừa đi, vừa mò đường, cộng với trời mưa càng khiến đường trơn trượt. Đến 7h sáng hôm sau, chúng tôi xác định được hai đối tượng, trong đó một người đi trước quan sát, một người đi sau. Tổ mật phục lập tức tiến hành vây bắt. Hai đối tượng phát hiện có người theo dõi, lập tức đổi hướng, men theo lối mòn nhỏ khác chạy vào rừng. Nguy hiểm hơn, bên người hai đối tượng còn có 2 khẩu súng kíp. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, các thành viên của tổ công tác đã vây bắt, không chể thành công 2 đối tượng, thu giữ tang vật gần 500 gram heroin, khoảng 1.000 viên ma túy tổng hợp” - thượng úy Lê Huy Hoàng chia sẻ.

Theo Thượng úy Lê Huy Hoàng, chiêu trò của các đối tượng buôn bán ma túy rất tinh vi. Họ thường lợi dụng lòng tin của bà con, mượn danh nghĩa người dân đi lên rừng hái măng rồi trà trộn ma túy vào trong những bao tải hàng. Bên cạnh đó, các đối tượng rất cảnh giác và linh hoạt, chủ động tìm kiếm những cung đường để vận chuyển ma túy. Họ chia nhau thành các tổ, về đến địa điểm sẽ liên hệ lại với các đối tượng trong nhóm, nếu có bất thường thì thay đổi đường đi.

Thượng úy Lê Huy Hoàng nhấn mạnh, Khi tác chiến, chỉ cần chậm 1 giây hoặc lựa chọn khu vực đánh án không phù hợp, lực lượng chức năng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vây bắt, không chế các đối tượng, thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng. Dù nhiệm vụ nhiều chông gai, thử thách nhưng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông nói riêng, BDBP tỉnh Điện Biên nói chung vẫn giữ vững quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn biên cương sạch bóng ma túy”.

Với những thành tích xuất sắc, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh Điện Biên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Điện Biên.

015. “Lá chắn thép” góp phần giữ bình yên vùng đất Điện Biên// Công an nhân dân,- Số Đặc biệt.- Tháng 5/2024 - Tr.29

Sớm tinh mơ, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống hàng hoa ban đang nở rộ thì tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc, đóng quân tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã rộn rã âm thanh

của hàng trăm CBCS say sưa tập bài quyền CAND, rèn luyện sức khoẻ, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ bình yên vùng chiến lược Tây Bắc của Tổ quốc.

“Rèn cán, luyện quân” phối hợp tác chiến

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cho biết, là đơn vị tác chiến đặc biệt, với địa bàn hoạt động rộng, trải dài 6 tỉnh Tây Bắc và 3 tỉnh phụ cận, từ khi thành lập đến nay, Trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện thắng lợi các Điện, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Tính riêng trong 10 năm từ khi thành lập, đơn vị đã tổ chức 54 lần ra quân làm nhiệm vụ, với 4.856 lượt CBCS tham gia tăng cường, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, giải quyết những vụ việc phức tạp về ANTT, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; tham gia cứu hộ, cứu nạn... Bên cạnh đó, Trung đoàn còn phối hợp với nhiều lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Vũ Mạnh Cường, Tiểu đoàn CSCĐ số 1 và Thiếu úy Vàng A Chính, Tiểu đoàn CSCĐ số 2 nhớ lại những đêm mưa gió tuần tra kiểm soát trên cung đường rừng Tây Bắc, hay có lần cả tuần mật phục trên rừng, tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy. Với các anh, đó là được cống hiến sức trẻ vào sự bình yên nơi mảnh đất cực Tây của Tổ quốc. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2024, thực hiện Kế hoạch 1266 do Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, Trung đoàn đã tăng cường 60 CBCS phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 32 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 3,57kg heroin; 1,1kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan...

Trung úy Nguyễn Xuân Hai, Bí thư đoàn Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cho biết, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, Đoàn Thanh niên Trung đoàn thường xuyên phối hợp với tổ chức đoàn các cấp tổ chức các chương trình thiện nguyện, chiến dịch ý nghĩa, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” và nhiều công trình, phân việc, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSCĐ trong lòng nhân dân... Điển hình như tấm gương của Thượng sĩ Lò Bảo Tâm, Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, vinh dự được nhận danh hiệu Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu lần thứ 3 năm 2024 ...

“Vượt nắng thắng mưa”, sẵn sàng chiến đấu

Những ngày tháng 4, tại thao trường, chúng tôi được hoà mình vào không khí trang nghiêm, hào hùng, khí thế của hàng trăm CBCS đang hăng say luyện tập tham gia diễu binh Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Dưới nắng sớm, lá Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, hàng trăm CBCS cùng hát vang, âm thanh hào hùng của Quốc ca vang vọng, lan tỏa trên cánh đồng Mường Thanh rộng lớn. Thời tiết khắc nghiệt, càng gần trưa, nhiệt độ tăng đến 40 độ C, gió Lào thổi bỏng rát, mồ hôi chảy giọt trên khuôn mặt của những CBCS tham gia luyện tập Khôi đứng nam sỹ quan An ninh nhân dân và nam sỹ quan Cảnh sát nhân dân. Các

CBCS trẻ xúc động khi được Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung Đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc và lãnh đạo Trung đoàn trực tiếp đến kiểm tra, động viên.

Thao trường ở tỉnh Điện Biên là 1 trong 3 địa điểm huấn luyện điều binh của Bộ Công an. Đến nay, quá trình huấn luyện điều binh tại Điện Biên đã đi được 2/3 chặng đường. Từ lúc làm quen với tư thế đứng, đứng thời gian ngắn, xen lẫn nghỉ giải lao, đến nay, CBCS hai khối đứng đã có thể đứng nghiêm nhiều giờ, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra theo tiến độ huấn luyện chung của toàn khối.

Dịp tháng 4 cũng là thời điểm Trung đoàn tổ chức sơ kết 1 tháng huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024. Thiếu tá Vũ Long Trọng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tây Bắc cho biết: Năm 2024, đơn vị được giao huấn luyện 1.410 đồng chí, gồm chiến sĩ các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và 256 đồng chí thuộc quân số Bộ Tư lệnh CSCĐ; địa điểm tổ chức huấn luyện tại Điện Biên và Yên Bái. Đại úy Trần Ngọc Minh, cán bộ Ban Huấn luyện Trung đoàn chia sẻ: “Đợt huấn luyện này, chúng tôi có đội ngũ nòng cốt là 207 đảng viên trẻ, gần 130 đồng chí có trình độ Trung cấp trở lên, nên công tác huấn luyện cũng có nhiều thuận lợi. Mặt khác, qua 10 năm được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, huấn luyện...”.

Từ khi thành lập đến nay, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã xây dựng chương trình và thường xuyên tổ chức luyện tập kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, tổ chức huấn luyện cơ bản, huấn luyện tác chiến theo các tình huống, phương án đã được phê duyệt đề nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo và làm chủ các loại vũ khí, phương tiện chiến đấu cho CBCS, bảo đảm chiến đấu đạt hiệu quả cao. Thường xuyên đảm bảo quân số, phương tiện, vũ khí chiến đấu, sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh và cấp báo động trên địa bàn được phân công... góp phần giữ bình yên vùng phen giậu của Tổ quốc.

016. Hoàng Anh/ Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ// Nhân dân.- Số 25018.- Ngày 9/5/2024 - Tr.6

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), vừa qua, đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có chương trình làm việc tại thành phố Điện Biên Phủ, nhằm triển khai các hoạt động truyền thông và an sinh xã hội tại địa phương.

Dịp này, đồng chí Trần Quang Dũng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, dù tập trung thực hiện các hoạt động, công việc cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, song cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt.

Đồng chí Trần Quang Dũng cũng thông tin đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên về những kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật của Petrovietnam trong thời gian

qua. Trong công tác truyền thông, an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên nói riêng, đồng chí cho biết người lao động Dầu khí (NLĐ Dầu khí) luôn ý thức trong việc góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, cũng như tham gia các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúc mừng những thành tựu to lớn của Petrovietnam đối với đất nước cũng như tâm lòng của tập thể NLĐ Dầu khí dành cho tỉnh Điện Biên trong nhiều năm qua, đồng chí Trần Quốc Cường mong tiếp tục đón nhận những tình cảm quý báu của tập thể NLĐ Dầu khí nhằm nâng cao đời sống người dân trên mảnh đất giàu truyền thống anh hùng.

Tại thành phố Điện Biên Phủ, đồng chí Trần Quang Dũng đã cùng Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2024-Cúp Báo Quân đội nhân dân" đến dâng hương tại Đền thờ các anh hùng, liệt sỹ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sỹ, các lực lượng thanh niên xung phong, dân công và đồng bào đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu để làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tại nơi đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.

Phát biểu tại Lễ bế mạc "Cuộc đua xe đạp về Điện Biên năm 2024, cúp Báo Quân đội Nhân dân", sự kiện do Báo Quân đội nhân dân chủ trì, phối hợp với Petrovietnam, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức; đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh: "Cuộc đua không chỉ là hoạt động văn hóa thể thao mà còn là sự kiện giáo dục truyền thống rất có ý nghĩa, tôn vinh quá khứ hào hùng của Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng. Tôi xin đặc biệt chúc mừng 70 vận động viên, dù các thứ hạng khác nhau nhưng sự về đích của các vận động viên nơi đây đã là chiến thắng, bởi chúng ta đã đem niềm tự hào, chia sẻ với đồng bào, đồng chí trên tất cả các chặng đua đã đi qua".

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tập đoàn đã tham gia tích cực trong công tác truyền thông và ASXH với tổng giá trị thực hiện gần 20 tỷ đồng. Tại buổi Lễ, Tập đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa bệnh viện 7/5 của Công an tỉnh Điện Biên trị giá 5 tỷ đồng.

Trong không khí náo nức của ngày Chiến thắng, đồng chí Trần Quang Dũng đã tham dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Dưới lá cờ Quyết thắng", với sự đồng hành của Petrovietnam, được tổ chức tại 5 điểm cầu trên cả nước: Điện Biên Phủ, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết thắng" đã lan tỏa thông điệp: Suốt 70 năm qua, lá cờ mang khát vọng chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, tập hợp sức mạnh, ý chí để không ngừng đổi mới, dựng xây đất nước. Tự hào và tin tưởng bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, quân và dân ta nguyện tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của Điện Biên Phủ, sẵn sàng cống hiến tất cả trí và lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng mãi mãi là biểu tượng cho ý chí, cho khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Thăm và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên và Bệnh viện 7/5, các đồng chí Đại tá Lù Minh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Giám đốc Bệnh viện 7/5 đã thông tin đến đồng chí Trần Quang Dũng, Bệnh viện 7/5 là bệnh viện hạng 3 trực thuộc Công an tỉnh Điện Biên, Bệnh viện hiện có 08 khoa, phòng trực thuộc và có tổng số 77 cán bộ, chiến sĩ, lao động. Với chức năng, nhiệm vụ là tuyển khám chữa bệnh cơ bản ban đầu, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên và lực lượng CAND đóng quân trên địa bàn; các đối tượng chính sách; can, phạm nhân; khám, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Bắc Lào phục vụ công tác đối ngoại; tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân trên địa bàn; là đơn vị thường trực sẵn sàng triển khai đơn vị y tế phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng Công an.

Hiện nay, Bệnh viện còn nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Bệnh viện hiện nay cũng chưa có đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trị liệu phục hồi chức năng cho người bệnh, cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Kinh phí để hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ đi học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh còn thiếu, trong khi đó nhiều cán bộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà kinh phí đào tạo lớn, dẫn đến còn gặp nhiều bất cập trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ y tế...

Chia sẻ, cảm thông trước những khó khăn của Bệnh viện 7/5, đồng chí Trần Quang Dũng cho biết, sẽ tích cực triển khai nhanh việc hỗ trợ kinh phí để bệnh viện cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ Công an và nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quang Dũng cũng đã thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Đức Thiện – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ban trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên.

017. HỒNG ANH/ T&T Group trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên// Nhân dân.- Số 25020.- Ngày 11/5/2024 - Tr.6

Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng (tương ứng với 100 căn nhà), góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đề án làm 5.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương cũng như từng bước hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, không an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức tối 9/5/2024 tại Thành phố Điện Biên Phủ, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã chính thức trao biển tài trợ 5 tỷ đồng (100 căn nhà) ủng hộ chương trình Nhà Đại đoàn kết của tỉnh Điện Biên; đồng thời trao chìa khóa tượng trưng cho một số hộ dân được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết. Trước đó, vào cuối năm 2023 khoản tài trợ này đã được T&T Group chuyển cho địa phương để đảm bảo nguồn lực triển khai chương trình Nhà Đại đoàn kết, kịp hoàn thành mục tiêu đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Đây là hành động thể hiện tinh thần nhân

văn sâu sắc của T&T Group dành cho đồng bào các dân tộc nơi “địa chỉ cách mạng đỏ”, cũng như tiếp nối hành trình trách nhiệm vì cộng đồng, xã hội của một doanh nghiệp lớn.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh, có gần 500 km đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc; dân số toàn tỉnh hơn 64 vạn người, có 19 dân tộc cùng sinh sống (trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 80%). Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, kinh tế-xã hội của tỉnh đã có bước phát triển, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 25,68%. Theo số liệu rà soát, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh có trên 7.000 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa. Từ thực tế đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia đề án, đồng hành cùng tỉnh Điện Biên để đóng góp một phần nhỏ bé giúp các hộ dân nơi đây được sinh sống trong những ngôi nhà kiên cố, an toàn và đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Chúng tôi hy vọng, sự hỗ trợ này sẽ là nguồn động viên, và là nền tảng giúp các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, quyết tâm thoát nghèo bền vững”.

Từ nguồn hỗ trợ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, trong đó có Tập đoàn T&T Group; cũng như sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị địa phương, đến nay hàng ngàn căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được xây dựng mới và bàn giao cho người dân. Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, sau 9 tháng triển khai và tổ chức thực hiện chương trình Nhà Đại đoàn kết, 5.000 căn nhà mới đã hoàn thành, bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng. Trong đó, 1.818 nhà xây, 1.894 nhà gỗ truyền thống, 1.288 nhà khung sắt. Tổng kinh phí thực hiện làm nhà là trên 489 tỷ đồng. Trong đó, chương trình Nhà Đại đoàn kết hỗ trợ 250 tỷ đồng; các hộ gia đình đối ứng bằng tiền 166,2 tỷ đồng; các hộ gia đình tự chuẩn bị được vật liệu quy ra tiền, trị giá trên 56,2 tỷ đồng; huy động ngày công lao động, quy đổi với trên 17 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 3/2022, gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng đã ủng hộ 20 tỷ đồng cho tỉnh Điện Biên để góp phần xóa nhà tạm cho người dân nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngoài tỉnh Điện Biên, T&T Group cũng dành kinh phí lớn hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương khác như Hà Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk,...

Là một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, T&T Group luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nêu cao triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội”. Mỗi năm, T&T Group dành hàng trăm tỷ đồng để ủng hộ, giúp đỡ vượt khó khăn cho những người nghèo, đồng bào gặp thiên tai; hỗ trợ kinh phí lớn để xây dựng trường

học, trao học bổng cho các em học sinh nghèo; phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng; tu bổ tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử trên khắp cả nước...

018. P.Q/ Nhiều hoạt động về nguồn và tri ân tại Điện Biên// Đại đoàn kết.- Số 142.- Ngày 21/5/2024 - Tr.5

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân 2024, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 20/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Bộ Quốc phòng, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức gặp gỡ, giao lưu với người lao động khối hành chính sự nghiệp lực lượng vũ trang. Tại Chương trình, Khối trưởng Khối thi đua số 2, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân nhấn mạnh: Chương trình được tổ chức với mong muốn sẻ chia, chung tay thực hiện sứ mệnh của tổ chức công đoàn, tạo sự gần gũi, thấu hiểu giữa các cơ sở, người lao động, thể hiện sự quan tâm đến người lao động, sự quyết tâm chung tay nâng cao chất lượng công tác, lao động và học tập của các cấp công đoàn.

Đây còn là dịp để có thêm nhiều sự hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả công việc của đoàn viên trong ngành Công đoàn nói chung, các cấp công đoàn tỉnh Điện Biên nói riêng.

Chương trình giao lưu có sự tham gia của những người lao động, chiến sỹ quân đội, công an, cán bộ công chức, viên chức những người thầy thuốc và nhà giáo... đang lao động, cống hiến, xây dựng tại Điện Biên. Buổi giao lưu đã tạo không khí vui vẻ, xây dựng mối quan hệ mật thiết và đoàn kết giữa các đơn vị, công đoàn cơ sở thành viên, góp phần đẩy mạnh hoạt động phong trào, nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Khối thi đua số 2 đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”, 20 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng 15 triệu đồng cho 15 đoàn viên ngành Y tế tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn. Tại Chương trình, Ban Tổ chức còn trao quà cho 75 cán bộ, người lao động đang công tác tại Điện Biên trong các lĩnh vực thuộc 5 công đoàn ngành.

019. BÍCH HẠNH/ Thúc đẩy hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi tỉnh Điện Biên// Nhân dân.- Số 25027.- Ngày 18/5/2024 - Tr.6

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (từ năm 2021 - 2025), tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai chương trình một cách thống nhất, đồng bộ. Công tác tổng hợp kế hoạch, phân nguồn ngân sách Trung ương trung hạn và hằng năm; công tác kiểm tra giám sát; nâng cao năng lực tập huấn cho cán bộ tham gia chương trình được thực hiện đồng thời, thường xuyên và công khai minh bạch.

Đồng chí Lò Văn Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025) là đòn bẩy quan trọng để Điện Biên thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, ngay khi triển khai chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn trương thành lập và chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp (tỉnh, huyện, xã). Ban Chỉ đạo các cấp hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực được phân công, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Ngoài việc bảo đảm thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình là độc lập theo chuyên môn, song Điện Biên đồng thời chỉ đạo phải bảo đảm thông tin thường xuyên, các ngành, các cấp phải hỗ trợ hợp tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực tế. Cơ chế phân cấp quản lý, trao quyền cho địa phương, cơ sở và người dân cũng được bảo đảm thực hiện, từ đó tạo sự chủ động cho mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi cá nhân. Đặc biệt, với việc phân cấp cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, tỉnh Điện Biên đã đồng thời yêu cầu cấp huyện phải đăng ký nhu cầu thực hiện thí điểm phân cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong suốt quá trình triển khai. Công tác tổng hợp, phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình được thực hiện công khai, bảo đảm quy trình và quy định, từ đó nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và sự vào cuộc trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo chương trình các cấp, các ngành, kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình trong hai năm 2022 và 2023 có chuyển biến tích cực thể hiện qua kết quả giải ngân vốn chương trình tăng đều sau mỗi năm. Cụ thể, năm 2022 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ngân sách trung ương) trong chương trình của Điện Biên đạt 41,73%; sang năm 2023 tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này đã tăng lên 88,53%. Nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương năm 2022 giải ngân đạt 19,8% thì sang năm 2023 tăng lên 54,41%.

Nhờ nguồn vốn đầu tư của chương trình đầu tư trong hai năm qua, tỉnh Điện Biên có 217 hộ dân được hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; 12.352 hộ được sử dụng nước sinh hoạt phân tán; 100 hộ dân được hỗ trợ sắp xếp, bố trí ổn định dân cư.

Với số vốn ngân sách trung ương giao hơn 528 tỷ đồng để thực hiện phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp bền vững, Điện Biên dự kiến triển khai hỗ trợ bảo vệ rừng cho diện tích 5.266 ha; hỗ trợ trồng rừng phòng hộ 66 ha; hỗ trợ trồng rừng bằng loài cây lấy gỗ 25 ha; hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng cây lâm sản ngoài gỗ là 958 ha (gồm quế, sa nhân). Đặc biệt, trong tiểu dự án 2 thuộc dự án 3 sẽ có 4.318 người được hỗ trợ tham gia 62 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 2.015 người được hỗ trợ tham gia 99 dự án phát triển sản xuất.

Là một trong số 62 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi được hỗ trợ vốn từ chương trình, năm 2023 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa cùng Hợp tác xã Dược liệu Tây Bắc (huyện Tuần Giáo), trồng thử nghiệm 20 ha cây gai xanh tại thôn 2 và thôn Cánh Phình, xã Lao Xả Phình bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế nổi trội. Tham gia mô hình, bà con được Hợp tác xã Dược liệu Tây Bắc hỗ trợ

giống cây và chuyên giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Với giá bán từ 34 đến 35 nghìn đồng/kg, cây gai xanh cho thấy giá trị kinh tế cao hơn ngô, lúa, từ đó góp phần tạo niềm tin để nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập xóa đói, giảm nghèo.

Đánh giá bước đầu kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Điện Biên thời gian qua, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định, chương trình góp phần vào việc thúc đẩy hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn và miền núi tại tỉnh Điện Biên. Nhờ có nguồn lực đầu tư từ chương trình, tỷ lệ giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Điện Biên năm 2022 giảm 6,18%; năm 2023 giảm 5,86%.

Phát huy kết quả đạt được từ chương trình, thời gian tới Ban Chỉ đạo chương trình tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện chương trình từ khâu chuẩn bị đến thực hiện dự án nhằm bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu để kịp thời giải quyết, xử lý, khắc phục những hạn chế, vướng mắc. Qua kiểm tra, giám sát sẽ chỉ rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chương trình, từ đó có cơ chế khen thưởng, biểu dương phù hợp những cá nhân, tổ chức tích cực, chủ động sáng tạo; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh kịp thời hành vi, biểu hiện sai phạm hoặc né tránh, sợ trách nhiệm.

Với người dân trên địa bàn triển khai chương trình, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ hướng tới việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của chương trình để người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia một cách chủ động để người dân trở thành nhân tố tích cực góp sức trong suốt quá trình triển khai chương trình.

020. LA DUY/ Chú trọng khoa học, công nghệ để Điện Biên bứt phá// Quân đội nhân dân.- Số 22657.- Ngày 11/5/2024 - Tr.4

Những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã tập trung đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH-CN), coi đó là trụ cột để Điện Biên phát triển. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng, nhân rộng trong sản xuất, đời sống, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Điện Biên.

ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NHIỀU LĨNH VỰC

Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Điện Biên Nguyễn Đức Hạnh cho biết: Giai đoạn 2020-2023, trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 56 nhiệm vụ KH-CN, trong đó có 14 nhiệm vụ cấp quốc gia (2 nhiệm vụ thuộc Chương trình cấp thiết địa phương do Trung ương quản lý, 12 nhiệm vụ thuộc Chương trình nông thôn miền núi). Thông qua các nhiệm vụ KH-CN đã góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết, khó khăn của tỉnh, nhiều tiến bộ KH-CN đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, du lịch... Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ KH-CN của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Điền hình như tại thị trấn Mường Chà (huyện Mường Chà), Hợp tác xã Nam Dương phối hợp với các hộ dân chuyển đổi gần 1,7ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng bí xanh. Để nâng cao giá trị, ứng dụng công nghệ sản xuất mới, Hợp tác xã Nam Dương liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Phú Mỹ Xanh triển khai trồng và chăm sóc bí theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng, an toàn. Toàn bộ luống bí được phủ kín ni lông để hạn chế thoát hơi nước, cỏ dại, sâu bệnh hại; thay thế giàn làm từ tre, gỗ bằng giàn lưới cho dây bí leo; áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel để giữ độ ẩm cho đất, bảo đảm dinh dưỡng cho quả, tiết kiệm chi phí thuê nhân công. Từ hiệu quả đem lại, mô hình trồng bí xanh công nghệ cao đã được đầu tư nhân rộng tại các xã: Thanh Hưng, Thanh An (huyện Điện Biên). Ngoài ra, huyện Mường Chà cũng đang vận động người dân, các tổ chức tiếp tục liên kết trồng khoai tây, cây dược liệu và rau xanh tại các xã: Sa Lông, Mường Tùng, Sá Tổng, Ma Thì Hồ, Na Sang, Huổi Lèng theo hướng công nghệ cao.

Về vấn đề đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN), hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 71 nhãn hiệu hàng hóa, 2 giải pháp hữu ích đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký, trong đó có 17 nhãn hiệu, 1 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ. Tỉnh Điện Biên cũng đang triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2025; phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

ĐẦU TƯ KINH PHÍ, NHÂN LỰC CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội nói chung và hoạt động KH-CN, đổi mới sáng tạo của tỉnh Điện Biên trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, những kết quả đạt được của Điện Biên tạo nền tảng, tiền đề để đưa Điện Biên phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nhằm thúc đẩy hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng Điện Biên cần tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí, nhân lực cho hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo; bố trí cán bộ, đào tạo nhân lực và củng cố tổ chức bộ máy cho ngành KH-CN, góp phần đưa KH-CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Điện Biên cũng cần có các cơ chế quản lý và chính sách phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH-CN, đẩy mạnh liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp như trong trồng trọt, chăn nuôi, dược liệu, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu hệ thống cơ cấu cây trồng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật KH-CN. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển KH-CN; khuyến khích, thu hút khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho KH-CN, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Phạm Đức Toàn đề nghị Bộ KH-CN tăng nguồn kinh phí sự nghiệp KH-CN cho tỉnh để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động lĩnh vực KH-CN. Hỗ trợ, ứng dụng và chuyển giao KH-CN vào sản xuất

sản phẩm của tỉnh thông qua các chương trình KH-CN do Bộ KH-CN quản lý. Tỉnh cũng đề nghị Bộ KH-CN sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu của ngành; hỗ trợ nhà màng công nghệ cao trong nông nghiệp và tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH-CN của tỉnh.

021. HIẾU QUỲNH/ Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên: Điểm sáng trong triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06// Công an nhân dân.- Số Đặc biệt.- Tháng 5/2024 - Tr.39

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên được đánh giá là một trong những đơn vị điểm sáng, tích cực triển khai có hiệu quả Đề án 06. Theo ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên, từ đầu năm 2024 đến nay, bên cạnh triển khai những nhiệm vụ trọng tâm ngành BHXH giao, BHXH tỉnh đang mở đợt thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024).

Với đặc thù địa bàn hoạt động trải rộng, địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ dân trí không đồng đều, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt... nhưng vượt lên mọi khó khăn, BHXH tỉnh Điện Biên đã tổ chức thực hiện tốt Luật BHXH, các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), thông qua các Nghị quyết, văn bản, cũng như bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lan tỏa đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai chế độ chính sách về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT, công tác thu và giảm nợ trên địa bàn tỉnh cũng như các mặt công tác khác đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản Kế hoạch số 585/KHUBND ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện Đề án 06. Tính từ năm 2023 đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, trực tiếp là Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, để tháo gỡ các vướng mắc; đồng thời, thống nhất phương án phối hợp nhằm đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu dân cư quốc gia hoàn thành được kịp thời và chính xác nhất. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Công an TP Điện Biên Phủ để đẩy mạnh tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Để có được kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã và Phòng Quản lý Thu phân công chuyên quản bám sát đơn vị quản lý người tham gia, từ đó thường xuyên phối hợp rà soát, cung cấp danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa đồng bộ được với dữ liệu dân cư quốc gia cho từng đơn vị quản lý người tham gia, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc đơn vị quản lý người tham gia phối hợp với người tham gia cung cấp hồ sơ làm căn cứ thiết lập hồ sơ điện tử đề nghị điều chỉnh thông tin nhân thân của người tham gia gửi cơ quan BHXH theo quy định.

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của BHXH tỉnh đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chia sẻ bài viết trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh qua trang mạng xã hội Facebook, Zalo để doanh nghiệp, người dân tiếp cận một cách nhanh nhất các nội dung có liên quan đến việc đóng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó, nhận được nhiều lượt chia sẻ, quan tâm lớn của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân ...góp phần lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, BHTN vào cuộc sống ở mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử.

022. NGUYỄN HỒNG SÁNG// Những mô hình thiết thực, hiệu quả ở Điện Biên Đông// Quân đội nhân dân.- Số 22665.- Ngày 19/5/2024 - Tr.6

Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn mới ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang "thay da đổi thịt" từng ngày, đời sống của đồng bào không ngừng được nâng cao. Thành quả đó xuất phát từ sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác được cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng, thực hiện với những mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả.

Đến xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông vào những ngày tháng 5 lịch sử, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự khởi sắc của bộ mặt nông thôn mới, nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tệ nạn ma túy, nghiện hút... Những năm qua, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, người dân Pu Nhi đã biết trồng xen canh cây đậu tương và cây ngô lai; khai hoang ruộng nước, gieo cấy theo lịch nông vụ, góp phần tăng thu nhập, nâng cao mức sống của gia đình.

Được sự đầu tư của Nhà nước và sự cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc trong xã, hiện nhiều gia đình đã đầu tư mua sắm được một số đồ dùng sinh hoạt đắt tiền, có điều kiện cho con em đi học. Người dân xã Pu Nhi còn được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám, chữa bệnh, trẻ em được hưởng các chương trình y tế quốc gia. Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng mở ra cho người dân xã Pu Nhi cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao mức sống.

Cũng như xã Pu Nhi, Na Son là xã có nhiều mô hình thi đua, học tập và làm theo Bác phát huy hiệu quả thời gian qua, nổi bật là nội dung đột phá “chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và các loại cây có giá trị”, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Theo đồng chí Lò Văn Khặt, Bí thư Chi bộ bản Su Lu, xã Na Son, nhằm thích ứng với tình hình khô hạn, thiếu nước, bản Su Lu đã thực hiện chuyển đổi hơn 7ha cây trồng đất lúa kém hiệu quả sang trồng lạc đỏ, mang lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn so với một số cây trồng truyền thống khác. Nhờ đó, nhiều gia đình đã mua sắm được các đồ vật sinh hoạt có giá trị; sửa chữa, nâng cấp nhà ở... Đồng chí Lò Văn Khặt cho rằng, muốn cuộc sống tốt hơn thì mình phải thay đổi cả về suy nghĩ và phương thức sản xuất, nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực. Đây cũng là cách học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể mà xã phát động hằng năm. Hiện xã Na Son có một bản nông thôn mới, xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đặt chân đến xã Mường Luân, chúng tôi cũng được chứng kiến nhiều đổi thay về diện mạo, chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. Đồng chí Lò Văn Mai,

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã phát động thực hiện các mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó, các phong trào thi đua, cuộc vận động diễn ra ngày càng sôi nổi, không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức của người dân cũng được nâng cao.

Trong triển khai thực hiện, xã không trông chờ, ỷ lại nguồn vốn nhà nước mà xác định tiêu chí nào thuận lợi, trong khả năng của xã thì triển khai thực hiện trước, như: Vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, hiến đất làm đường... Qua đó từng bước nâng cao mức sống của người dân, tỷ lệ hộ nghèo không ngừng giảm sâu.

Phong trào học tập và làm theo Bác ở Điện Biên Đông đã xuất hiện nhiều mô hình phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, như: Mô hình nuôi bò vỗ béo, cải tạo đàn bò theo hướng tuần hoàn tại xã Phì Nhừ; mô hình trồng bí xanh tại xã Tìa Đình; trồng cây mắc ca ở xã Pu Nhi; phát triển du lịch cộng đồng ở xã Nong U... Theo đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, toàn huyện có 50/50 chi bộ, đảng bộ và 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 32/50 chi bộ, đảng bộ xây dựng và niêm yết chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 05. Hiện toàn huyện có 190/198 bản văn hóa; 11.272/13.700 gia đình văn hóa; 95/101 cơ quan văn hóa... Ban Thường vụ Huyện ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm để chỉ đạo giải quyết, như: Vấn đề xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới... Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện đã giảm 5,21% so với năm 2020, còn 40,01%. Huyện là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về số người dân đi làm việc tại các khu công nghiệp với gần 3.000 lao động.

023. Lê Bảo/ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ// Sức khỏe và đời sống.- Số 72.- Ngày 3/5/2024 - Tr.12

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024) sẽ diễn ra lúc 20h10p ngày 6/5 tại Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo Bộ VHTTDL, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lấy chủ đề "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử" dựa theo thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là tên cuốn sách tập hợp các bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ đề "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử" có sự kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, thể hiện tầm vóc của chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đây là sự kiện tri ân các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với cách mạng, thể

hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đồng thời, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Chương trình mang đến cái nhìn về Điện Biên hôm nay, từ chiến trường khốc liệt năm xưa, những thế hệ hôm nay đang chung sức xây dựng quê hương trong sự phát triển chung của đất nước với tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai. Chương trình tri ân những hy sinh trong chiến tranh đề trân trọng giá trị của độc lập, tự do hôm nay, qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới.

Theo Bộ VHTTDL, thông qua chương trình, khán giả được nhìn lại một thời kỳ oanh liệt và hào hùng của dân tộc Việt Nam, được tưởng nhớ, tri ân những con người làm nên lịch sử của Việt Nam và lịch sử thế giới, những con người đã đi vào huyền thoại, những nhân chứng trong cuộc chiến cam go và khốc liệt.

Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử sẽ là một chương trình đặc biệt hấp dẫn và đầy tính nhân văn, nơi kết hợp giữa những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và những hồi tưởng quá khứ, đan xen giữa âm nhạc là những phân tích, đánh giá về Chiến thắng Điện Biên Phủ của những nhân chứng, nhà báo Việt Nam và quốc tế.

Chương trình với những tiết mục nghệ thuật đa dạng hình thức thể hiện như âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh, thơ, tôn vinh tất cả các lực lượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ như các chiến sĩ bộ binh, pháo binh và hàng chục vạn đồng bào tham gia các đội dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, văn nghệ sĩ...

Chương trình sử dụng công nghệ hiện đại, vẽ lại bức tranh toàn cảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ, mang đến không khí linh thiêng ngay chính tại chiến trường ác liệt năm xưa, với sân khấu đặt tại Quảng trường 7/5. Sân khấu được dàn dựng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nên không khí trang trọng, bi tráng để kể câu chuyện xúc động và rất đỗi tự hào về mảnh đất huyền thoại Điện Biên Phủ.

024. HÀ PHƯƠNG/ Quần thể Di tích chiến trường Điện Biên Phủ thu hút du khách// Quân đội nhân dân.- Số 22658.- Ngày 12/5/2024 - Tr.3

Cao điểm từ ngày 30.4 - 7.5, Điện Biên đón trên 370.000 lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 390 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, từ ngày 1.1 - 7.5, Điện Biên đón trên 1 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 4,8 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 1.900 tỷ đồng.

Đặc biệt, cao điểm từ ngày 30.4 - 7.5, Điện Biên đón trên 370.000 lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 390 tỷ đồng. Những ngày cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các điểm di tích lịch sử thuộc Quần thể Di tích chiến trường Điện Biên Phủ mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã huy động toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động và trưng tập thêm sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn làm công tác thuyết minh, hướng dẫn, phục vụ tại các điểm tham quan; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ tối đa nhu cầu tham quan của du khách. Bên cạnh đó, các hoạt động luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị kỷ

niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo nên sức hút lớn đối với khách du lịch và người dân trên địa bàn. Năm 2023, Điện Biên lần đầu tiên đạt mốc đón 1 triệu lượt du khách. Năm 2024, với việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia và là năm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh phấn đấu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu ước khoảng 2.200 tỷ đồng. Với việc đã đón hơn 1 triệu lượt khách, địa phương có cơ hội lớn để vượt mục tiêu trên khi thời gian tới còn nhiều sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2024.

025. YÊN HÙNG/ Về miền hoa Ban// Phụ nữ Thủ đô.- Số 18.- Ngày 01/5/2024 - Tr.11

Là tỉnh địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, Điện Biên thường được nhắc đến với vẻ đẹp hoang sơ, trùng điệp của núi non, những đỉnh đèo, biển mây, nếp nhà sàn, ruộng bậc thang, lễ hội truyền thống... Với những tiềm năng, lợi thế to lớn, Điện Biên đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc cũng như cả nước; là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Địa chỉ đỏ ghi dấu lịch sử oai hùng

Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi sắc hoa bồ đề, hoa ban nở trắng sườn núi, sắc hoa phượng nhuộm đỏ đồi A1 cũng là lúc dòng người từ khắp mọi miền cả nước nườm nượp tìm đến với mảnh đất Điện Biên. Chẳng ai hẹn ai, nhưng điểm đầu tiên mọi người đều đặt chân tới là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ, hay Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...

Đây chẳng những là địa chỉ đỏ ghi dấu chiến công oai hùng của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp; mà còn là điểm du lịch tâm linh, du lịch về nguồn, để người dân, du khách, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của dân tộc.

Nhắc tới các địa điểm du lịch mang yếu tố lịch sử, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tự hào cho biết: Ngoài vinh dự có Di tích quốc gia đặc biệt, tỉnh Điện Biên còn có 45 điểm di tích văn hoá - lịch sử đặc biệt quan trọng, gồm các khu đê kháng của địch, nơi ta tấn công để đánh giặc, và các di tích liên quan đến quá trình hành quân đưa vũ khí, pháo, đạn dược vào chiến trường. Đây cũng là sản phẩm du lịch riêng có, độc đáo nhất của Điện Biên, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tới thăm quan hàng năm.

Tính đến tháng 4/2024, Điện Biên đã có 33 di tích văn hóa phi vật thể được xếp hạng. Trong đó, có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh. Với việc nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và nghề làm bánh khâu xén, bánh chí chộp của người Thái Trắng thị xã Mường Lay được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hiện nay tỉnh Điện Biên đã chạm mốc 20 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận. Trong số này, 2 di sản được UNESCO ghi danh là Nghệ thuật xòe Thái và Di sản thực hành Then.

Một nét ấn tượng khác của Điện Biên, theo miêu tả của ông Vừ A Bằng ấy là giữa nơi trập trùng đồi núi vùng Tây Bắc, lại có một thung lũng lòng chảo rộng lớn

rất đẹp với cánh đồng lúa Mường Thanh trải dài bát ngát; hệ thống suối khoáng nóng được thiên nhiên ưu ái (như suối khoáng Hua Pe, Uva); cao nguyên đá Tủa Chùa với lớp lớp “măng” đá mang vẻ đẹp hút hồn; cùng vô số danh thắng đẹp như hồ Pá Khoang, Huổi Phạ, động Pa Thơ, Khó Chua Là, vườn cây di sản... “Chưa kể, Điện Biên còn là mảnh đất đa sắc màu văn hóa với 19 dân tộc anh em, nhiều vỉa, tầng văn hóa độc đáo. Đây là điều kiện rất thuận lợi để tỉnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái kết hợp văn hoá, ẩm thực, khám phá, nghỉ dưỡng” - ông Vũ A Bằng cho hay.

Đặc biệt, đến Điện Biên vào thời điểm tháng 4, tháng 5 dương lịch, du khách còn được thưởng lãm một thành phố Điện Biên Phủ với cờ hoa rợp trời hoà cùng sắc xanh của núi rừng, sắc trắng hoa ban tung bay trong gió. Lễ hội hoa Ban hàng năm luôn là điểm nhấn níu chân du khách, bạn bè muôn phương đến trải nghiệm, khám phá. Năm nay, “Lễ hội hoa Ban 2024” được tổ chức hoành tráng, công phu hơn khi gắn với chuỗi sự kiện của Năm du lịch quốc gia - Điện Biên Phủ 2024, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện được cả truyền thống văn hóa, lịch sử của mảnh đất và con người Điện Biên.

Lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

Phát biểu tại Hội thảo Khoa học Quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”, tổ chức vào tháng 3/2024 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; du lịch Điện Biên sẽ trở thành điểm đến của lịch sử, bản sắc hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Đây cũng chính là mục tiêu mà tỉnh Điện Biên hướng đến và đang tích cực phấn đấu, thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ A Bằng, phát triển du lịch cũng là một trong 12 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cũng được tỉnh Điện Biên xác định là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ.

Trên cơ sở chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 7/5/2021 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết nêu rõ: Lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển; trong đó, xác định “Phát triển du lịch là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch...”. Với tầm nhìn chiến lược này, tỉnh Điện Biên xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và dựa trên ba trụ cột chính: Du lịch lịch sử - tâm linh văn hóa; du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Trên cơ sở ấy, những năm qua công tác quản lý Nhà nước về du lịch của Điện Biên không ngừng được tăng cường; nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; không gian phát triển du lịch được quan tâm. Một số sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác thu hút khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm; công tác tuyên truyền, quảng

bá xúc tiến du lịch được chú trọng, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin; tăng số lượng khách du lịch được tiếp cận thông tin, sản phẩm du lịch, dịch vụ theo chiều sâu, qua đó góp phần quan trọng thu hút du khách đến với Điện Biên.

Hiệu quả từ sự quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống đã được thấy rõ bằng những con số cụ thể. Năm 2023, tình lần đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 23% so với năm 2022. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm trước đó. Cuối năm 2023, Dự án đầu tư, xây dựng và mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã hoàn thành, đi vào hoạt động, trực tiếp kết nối Điện Biên với hai trung tâm chính trị, kinh tế lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cho tỉnh một lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh Tây Bắc. Toàn tỉnh hiện có 210 cơ sở lưu trú du lịch với 2.846 buồng/5.190 giường; có 11 bản văn hóa du lịch có khả năng đón tiếp và phục vụ khách, 6 homestay, 14 điểm vui chơi, dã ngoại có khả năng đáp ứng cho 83.000 lượt khách du lịch cùng một thời điểm.

Những con số ấn tượng trên kết hợp với việc tỉnh Điện Biên vừa tổ chức thành công nhiều hoạt động quảng bá du lịch vào những tháng cuối năm 2023, đầu 2024 như: Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên, các giải marathon, đua xe đạp, Lễ hội hoa Ban 2024, cuộc thi ảnh “Lung linh miền hoa ban 2024”... đã tái hiện hình ảnh một miền hoa ban xinh đẹp, giàu bản sắc và thân thiện, mến khách; tạo đà vững chắc cho lĩnh vực du lịch của tỉnh ngày càng phát triển.

026. VÂN QUẾ/ Trở lại Điện Biên những ngày tháng 5 lịch sử (2): Bảo tồn quá khứ và phát triển tương lai// An ninh thủ đô.- Số 7206.- Ngày 3/5/2024 - Tr.12+13

Đã 70 năm kể từ khoảnh khắc lá cờ Quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm Tướng De Castries, đã mở ra một thời kỳ mới cho vùng đất lòng chảo Điện Biên - thời kỳ hòa bình và phát triển. Từ những đổ nát do chiến tranh với những khó khăn của mảnh đất vùng cao phen dậu Tổ quốc, thành phố Điện Biên Phủ, trung tâm của chiến trường năm xưa, đã khoác lên mình một màu áo mới, hội đủ rất nhiều điều kiện để có thể vươn lên xây dựng kinh tế, xây dựng một thành phố du lịch năng động, phát triển trên nền bảo tồn những di sản cách mạng - chứng tích của một cuộc chiến 'lùng lẩy năm châu, chấn động địa cầu'.

Phát huy và phát triển

Chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng để lại cho Điện Biên một quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ với 45 di tích thành phần, với các di tích nổi bật như: Đồi A1, cầu Mường Thanh, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, hầm De Castries, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ... Những di tích lịch sử này hàng năm thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Đây chính là điểm cốt lõi để Điện Biên quan tâm giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử và thu hút du khách. Cùng với đó là các công trình: Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử

Điện Biên Phủ, đền Hoàng Công Chất, các Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao... là những yếu tố vô cùng thuận lợi để Điện Biên khai thác tốt mảng du lịch lịch sử - tâm linh.

Di tích lịch sử quốc gia chiến trường Điện Biên Phủ với 45 điểm di tích thành phần được đánh giá là đặc biệt giá trị, đặc biệt quan trọng, trở thành biểu tượng của sự kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; có giá trị lớn lao đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đồng thời là một trong những tài nguyên đặc sắc, quý giá không chỉ của tỉnh Điện Biên mà cả nước nói chung cần được quan tâm, giữ gìn, phát huy để phát triển du lịch. Thời gian qua, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương. Đặc biệt, ngày 29-7-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 898/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ, lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên đang triển khai lập quy hoạch, trình Thủ tướng phê duyệt, làm cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai các dự án liên quan đến bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết, để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ việc đầu tư, trùng tu, tôn tạo di tích cho đến nâng cao, hoàn thiện các kỹ năng cho đội ngũ những người làm du lịch, nhất là đội ngũ thuyết minh viên, đồng thời tăng cường giới thiệu, quảng bá và gắn du lịch lịch sử với các lễ hội và hình thức du lịch khác. Hoạt động xúc tiến du lịch được tăng cường, mở rộng với phương thức đa dạng và phong phú, triển khai hiệu quả các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, Vân Nam (Trung Quốc)... nhằm khai thác thị trường truyền thống, phát triển mở rộng thị trường mới. Tích cực sưu tầm các tư liệu, tài liệu, hiện vật liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ để thực hiện trưng bày giới thiệu tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và một số điểm di tích thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ phục vụ khách tham quan, tìm hiểu.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng cho biết, với thế mạnh và lợi thế về tài nguyên văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, lượng khách du lịch đến Điện Biên ngày càng tăng, trong đó Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ chiếm 70% lượng khách tham quan khi tới Điện Biên. Xác định du lịch lịch sử là khởi điểm và cũng là cầu nối để Điện Biên phát triển các loại hình du lịch khác, giai đoạn 2021-2023, tỉnh đã đầu tư trên 5.000 tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, du lịch, dịch vụ, khách sạn, vui chơi giải trí. Đặc biệt, cuối 2023, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành và đón các chuyến bay bằng máy bay hiện đại, cỡ lớn từ Hà Nội và TP.HCM đến, tạo đà đưa du lịch Điện Biên cất cánh.

Xây dựng và khẳng định thương hiệu

Theo thống kê sơ bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong tháng 4-2024, tỉnh Điện Biên ước đón 405.000 lượt khách du lịch, trong đó

1.005 lượt khách du lịch quốc tế, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 729,2 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tỉnh Điện Biên đón 845,6 nghìn lượt (đạt 65% so với kế hoạch, tăng 1,86 lần so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 4.290 lượt (đạt 2% so với kế hoạch, tăng 1,14 lần so với cùng kỳ năm 2023); tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1506,6 tỷ đồng (đạt 68,5% so với kế hoạch, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2023). Trước đó, năm 2023 cũng là năm đầu tiên Điện Biên cán mốc đón 1 triệu lượt du khách, tăng 25% so với 2022, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.750 tỷ đồng. Những số liệu nói trên cho thấy, phát triển du lịch chính là tiền đề để tỉnh tạo đột phá trong những năm tới, xây dựng Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Phát triển du lịch dựa trên các giá trị của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ là một trong những lựa chọn tốt nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Điện Biên cả trong hiện tại, tương lai. Cùng với hệ thống di tích lịch sử nổi tiếng được cả trong và ngoài nước biết đến thì mảnh đất cuối trời Tây Bắc này còn ẩn chứa biết bao tiềm năng về giá trị truyền thống, sắc màu văn hóa cần được đầu tư, khai thác, quảng bá để phát triển.

Về du lịch văn hóa - sinh thái, tính đến hết năm 2023, Điện Biên có 33 di tích văn hóa vật thể được xếp hạng (trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh). Bên cạnh đó, Điện Biên cũng có 18 di sản văn hóa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó 2 di sản được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Di sản nghệ thuật xòe Thái và Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam). Đây là tiềm năng, lợi thế để du lịch “cát cánh”, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngoài lợi thế du lịch lịch sử - tâm linh, Điện Biên còn có thể mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch khám phá... Điện Biên có 19 dân tộc anh em, mang nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, hấp dẫn về phong tục, tập quán, sản xuất, sinh hoạt, tín ngưỡng, các lễ hội truyền thống đang được bảo tồn, tôn vinh, phát triển, trở thành nét văn hóa đặc trưng như Lễ hội Hoa ban, Lễ hội Thành Bản Phủ... Điện Biên cũng nổi tiếng với các danh thắng, hang động đẹp, như hồ Pá Khoang, hồ Huổi Phạ, động Pa Thơm, động Khó Chua La, động Pê Răng Ky, khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, các điểm nước khoáng nóng U Va và Hua Pe, cảnh quan lòng hồ thủy điện Sơn La, đèo Pha Đin - một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng, hấp dẫn của vùng Tây Bắc, cao nguyên đá Tủa Chùa, A Pa Chải ngã ba biên giới, điểm cực Tây của Tổ quốc... Với những tiềm năng, lợi thế to lớn, ngành du lịch Điện Biên có nhiều cơ hội tăng trưởng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điện Biên đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khẳng định, cần xây dựng thương hiệu cho tỉnh Điện Biên từ việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ đơn thuần là một chiến lược quảng bá mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng đối với việc thu

hút du khách, phát triển kinh tế tại địa phương. “Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức có thể là cơ hội để du khách khám phá và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của Điện Biên, từ đó thúc đẩy ngành du lịch phát triển”- PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Hiện tại, Điện Biên có 3 điểm mạnh chính về di sản lịch sử, đa dạng văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đẹp. Tuy nhiên, Điện Biên cũng có 3 điểm yếu chính là thiếu hoạt động quảng bá, kết cấu hạ tầng còn hạn chế và thách thức trong bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng chỉ rõ 3 cơ hội chính của Điện Biên trong xây dựng thương hiệu là có di sản lịch sử và văn hóa độc đáo, thiên nhiên tươi đẹp, sự hỗ trợ từ nhiều phía. Điện Biên cũng đang sở hữu nhiều di sản lịch sử và văn hóa đặc biệt liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc thiểu số, điều này tạo ra cơ hội để xây dựng thương hiệu độc đáo, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Điện Biên có tiềm năng thu hút du khách yêu thích khám phá trải nghiệm... Cùng với sự hỗ trợ từ Nhà nước, đây chính là cơ hội lớn cho việc xây dựng thương hiệu phát triển du lịch.

Khai thác giá trị đặc thù về du lịch

Điện Biên là đầu mối giao lưu của vùng Tây Bắc Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và Tây Nam Trung Quốc. Chính vì vậy, bên cạnh các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng là du lịch văn hóa, sinh thái, tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, du lịch sinh thái kết hợp tham quan, du lịch nghiên cứu hệ sinh thái núi cao và du lịch nghỉ dưỡng núi; du lịch mạo hiểm, thể thao khám phá, du lịch làng nghề, cần chú ý khai thác các hình thức du lịch biên giới gắn với du lịch mua sắm tại một số cửa khẩu. Bên cạnh việc tập trung tổ chức các sản phẩm du lịch nhằm đẩy mạnh việc khai thác du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử Pá Khoang - Mường Phăng - Điện Biên Phủ, các cơ quan và doanh nghiệp du lịch cần kết hợp xây dựng các tour du lịch chuyên đề, các tour tuyến du lịch trên cơ sở nghiên cứu, khai thác những tiềm năng, giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc. GS.TS Trương Quốc Bình (Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia).

027. TUẤN ANH/ Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử// Sức khỏe & Đời sống.- Số 71, ngày 2/5/2024 - Tr.12

Với công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, hệ thống trưng bày được nâng cấp, hiện đại hóa, cùng bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” - bức tranh tròn quy mô lớn nhất Đông Nam Á, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trở thành điểm đến hấp dẫn khó bỏ qua trong hành trình trở lại chiến trường xưa, khám phá xứ sở hoa ban. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các đoàn tham quan, lượng khách ghé thăm bảo tàng ngày càng tăng.

Phát huy giá trị tài liệu, hiện vật

Tự hào về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, thấm thía hy sinh, mất mát của các thế hệ cha ông trong chiến dịch Điện Biên Phủ là cảm nhận chung của mỗi con dân đất Việt tới bảo tàng. Các cựu chiến binh trào dâng niềm xúc động qua từng bức ảnh, hiện vật, hào hứng kể lại những tháng ngày “khoét núi, ngủ

hầm, mưa dầm, cơm vắt”. Một đoàn khách từ thành phố mang tên Bác từng biết về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua sách báo, khi nghe hướng dẫn viên kể câu chuyện tấm gương anh Bé Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình cứu pháo, lá thư Bác Hồ gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng có con là liệt sĩ, những giọt nước mắt đã tuôn rơi.

“Cảm tưởng như đang hòa mình, chứng kiến trước mắt những năm tháng chiến đấu cam go mà hào hùng của ông cha ta, các họa sĩ khắc họa rất chân thực, sống động giúp tôi trân trọng hơn giá trị của hòa bình”, bà Nghiêm Thị Vân ở Kim Bảng (Hà Nam) thốt lên khi xem bức tranh Panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Đến thăm bảo tàng nhiều lần, một vị khách người Pháp chia sẻ lần này vẫn vẹn nguyên cảm xúc, thấu cảm những tổn thất trong chiến tranh và bình yên của vùng đất hoa ban tươi đẹp đậm đà bản sắc cùng những con người thân thiện bảy thập kỷ sau cuộc chiến lùi xa.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được xây dựng từ năm 2012 và khánh thành, đưa vào phục vụ khách tham quan từ ngày 5/5/2014 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Không chỉ là một thiết chế văn hóa, công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh Điện Biên, nơi lưu giữ, trưng bày phát huy những giá trị của các tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng là công trình văn hóa tiêu biểu, địa chỉ tổ chức các sự kiện, hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử và là điểm du lịch của tỉnh Điện Biên.

Nhằm tạo sự đa dạng, phong phú thu hút khách tham quan, hằng năm Bảo tàng sưu tầm, trưng bày, bổ sung các tài liệu, hiện vật tiêu biểu (hiện có gần 7 nghìn tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý, hiếm), nổi bật trong năm 2023 trưng bày hai sưu tập “Súng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Pháp sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Vỏ đầu đạn pháo 105mm”, tổ chức và phối hợp tổ chức một số cuộc triển lãm ảnh chuyên đề: “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử”; “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ”; “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch”, “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972”...

Xác định ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là phương thức hữu hiệu để kiểm kê khoa học, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài liệu hiện vật, nâng cao chất lượng phục vụ và quảng bá hữu hiệu, bảo tàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Từ ngày 5/3, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối wifi, quét mã QR, khách tham quan Bảo tàng có thể nắm bắt toàn bộ thông tin giới thiệu nội dung bức tranh Panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc được triển khai với nhiều hình thức: trưng bày triển lãm lưu động trong và ngoài tỉnh, tại các trường học, đa dạng hóa các hoạt động tương tác, trải nghiệm phục vụ các đối tượng khách tham quan giúp hoạt động bảo tàng gần hơn với đời sống. Nhiều học sinh tham gia chương trình trải nghiệm “Chúng em làm chiến sĩ Điện Biên” bày tỏ phấn khởi khi được mặc quần áo bộ đội, đẩy xe đạp thồ, tự nấu các món ăn thời xưa, nắm cơm, giã lạc...

Dịch Covid-19 cũng tạo cú hích cho bảo tàng chủ động tăng cường quảng bá, “tiếp thị” rộng rãi, không thụ động chờ khách tới tham quan. Những thông tin, hình ảnh, video về hoạt động của bảo tàng, các sự kiện, nhân vật lịch sử liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ xuất hiện không chỉ trên phương tiện thông tin đại chúng mà còn qua fanpage, mạng xã hội: facebook, zalo, youtube... Hiệu quả phối hợp tổ chức chương trình tham quan trực tuyến (tourday online), các triển lãm ảnh chuyên đề lưu động tại một số tỉnh, thành phố bước đầu mang lại tín hiệu tích cực, nhiều bảo tàng đăng ký triển lãm chuyên đề tại xứ sở hoa ban trong năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024.

Trong khi không ít bảo tàng còn vắng khách, trầm lắng, lượng khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng hằng năm, từ 2018 đến 2022 thu hút 1.532.070 lượt người, năm 2023 có 155.686 lượt khách, thu phí hơn 6 tỷ đồng. Đó là những con số ấn tượng minh chứng cho hiệu quả hoạt động.

Nỗ lực đổi mới, thu hút khách tham quan

Tận dụng thế mạnh, phát huy tối đa nội lực, thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế nhằm chủ động khắc phục, đưa bảo tàng trở thành trung tâm sinh hoạt chính trị, công trình văn hóa trọng điểm, điểm du lịch hấp dẫn, vui chơi giải trí tích cực trên địa bàn tỉnh Điện Biên là hướng đi trong thời gian tới. Nhiều nội dung trưng bày đã cũ, không bắt kịp với xu thế trưng bày hiện đại, chưa tạo sự hấp dẫn, mới mẻ đòi hỏi sớm nâng cấp, hiện đại hóa; cần đầu tư nâng cấp hệ thống điện, quan tâm bố trí nhân lực chuyên môn điều hành hệ thống công nghệ thông tin, các thiết bị điện tử, âm thanh, ánh sáng... phục vụ quản lý, vận hành, phát huy giá trị bức tranh panorama sau thời gian hoạt động thử nghiệm.

Tăng cường quảng bá, truyền thông, trưng bày triển lãm lưu động trong và ngoài tỉnh; mở rộng địa bàn sưu tầm trong cả nước, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, trải nghiệm tại bảo tàng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng ban đêm tòa nhà bảo tàng làm nổi bật kiến trúc độc đáo, chủ động phục vụ cả ban đêm khi lượng khách đông là những nỗ lực của bảo tàng hướng tới đổi mới, đa dạng hóa hoạt động. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trưng bày như thuyết minh tự động (autoguide), cây tra cứu thông tin hiện vật theo các phần trưng bày chủ đề, tham quan Bảo tàng 3D (tham quan ảo), chiếu phim 3D về “Chiến dịch Điện Biên Phủ” và “Điện Biên - Đất và người” kết hợp với 3D mapping giúp công chúng tiếp cận mới mẻ hơn.

Theo lộ trình trong 5 năm tới, Bảo tàng tăng dần mức tự chủ, vừa làm tốt nhiệm vụ chính trị vừa khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách, góp phần tăng nguồn thu và đóng góp ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Điện Biên. Trên tinh thần cầu thị học hỏi, tiếp thu, lắng nghe để điều chỉnh phù hợp, nhiều ý tưởng đã được đề xuất như xây dựng phòng đọc sách cho các đối tượng nghiên cứu sâu, phòng vẽ tranh dành cho thiếu nhi, tại sân bảo tàng tổ chức các hoạt động trải nghiệm tương tác, giao lưu văn hóa văn nghệ, bố trí không gian check in phục vụ du khách, tăng cường giới thiệu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cho khách nước ngoài quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế...

Trong bức tranh văn hóa đa sắc của 19 dân tộc anh em tỉnh Điện Biên, dân tộc Lào đóng góp một phần rực rỡ. Người Lào cư trú tập trung tại 9 xã của hai huyện Điện Biên và Điện Biên Đông. Những năm qua, khi đời sống ngày càng phát triển và hội nhập, cộng đồng người Lào vẫn duy trì được việc sản xuất và sử dụng trang phục truyền thống, coi đó là một nét đặc trưng và niềm tự hào của dân tộc mình.

Nhắc đến người Lào ở Điện Biên, những người yêu văn hóa, du lịch dù ở phương xa cũng ít nhiều biết đến Tết té nước (Bun Huột Nặm), một lễ hội độc đáo và hấp dẫn diễn ra vào tháng 4 hằng năm. Hình ảnh đồng bào Lào trong trang phục truyền thống tham gia nghi lễ, múa điệu lăm vông uyển chuyển, rộn ràng té nước cầu may... đã để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong và ngoài nước.

Càng ý nghĩa hơn khi biết rằng gần như mọi công đoạn tạo nên bộ trang phục đều được làm thủ công từ những nguyên vật liệu của núi rừng, đồng ruộng, khắc họa những hoa văn gắn với cuộc sống và một phần tín ngưỡng dân gian. Trang phục dân tộc Lào ở từng địa phương khác nhau cũng có một số đặc điểm thay đổi, cải biên. Đối với người Lào ở Điện Biên, phụ nữ luôn có chiếc khăn thổ cẩm quấn trên đầu, mặc áo dài tay lửng thân với hàng khuy bạc, trước ngực quàng chéo chiếc khăn "phạ biêng". Chân váy là điểm nhấn với hàng nghìn chi tiết đủ màu, cân đối, sắc nét, tôn thêm sự duyên dáng cho người mặc.

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào ở huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) mới đây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong khi cách trang trí hoa văn trên trang phục của nhiều dân tộc khác được tạo hình bằng cách vẽ sáp ong rồi in nhuộm, hoặc thêu thùa, khâu đính... thì các họa tiết trên thổ cẩm Lào được dệt trực tiếp ngay trong quá trình hình thành tấm vải, do đó để dệt tấm thổ cẩm hoàn chỉnh cần có tư duy hình ảnh tốt và sự kiên trì, tỉ mỉ.

Theo nghệ nhân Lò Thị Bua (bản Mường Luân, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông) thì hoa văn thổ cẩm dân tộc Lào rất đa dạng, mỗi người dệt có thể tự tưởng tượng và phối màu theo sở thích cá nhân. Bản thân bà thường dệt 8 loại là hoa văn hình rồng, chim công, con voi, con hươu, hình tháp, hạt gạo, lá cây, quả trám...

Ngoài 70 tuổi, bà Bua vẫn ngày ngày ngồi bên khung cửi dưới hiên nhà để dệt vải, đồng thời tham gia truyền dạy nghề cho thanh niên trong bản. Lớp nghệ nhân cao niên giàu kinh nghiệm như các bà, các mẹ vừa hướng dẫn kỹ thuật dệt, vừa giải thích cho con em mình hiểu rõ từng hoa văn, họa tiết gắn với những câu chuyện cổ hay ước mơ, quan niệm nhiều đời của dân tộc Lào. Chẳng hạn như hình người cưỡi voi và hình chùa tháp nhiều tầng là những biểu tượng của người Lào, hình đôi rắn quấn vào nhau nghĩa là điều may mắn...

Còn nghệ nhân Lò Thị Viên (bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) thì kể rằng, từ lúc 9 tuổi bà đã biết xe bông theo chỉ dạy của mẹ. Rồi sau đó mới đến tập nhuộm sợi, tập dệt trơn, thành thạo mới dệt hoa văn. Người nào học nhanh thì mất

1 năm mới thạo nghề. "Cô gái nào dệt được vải đẹp thì trong mắt mọi người cô ấy càng xinh đẹp. Chúng tôi làm ruộng, chăn nuôi, sinh con đẻ cái, nhưng lúc rảnh rỗi, nông nhàn vẫn tranh thủ dệt vải" - bà Viên chia sẻ.

Bà là người phụ nữ đi đầu của Hợp tác xã thổ cẩm Na Sang 2 với gần 30 xã viên, trong việc thực hiện mô hình hỗ trợ bảo tồn và phát huy nghề truyền thống điển hình ở Điện Biên. Hợp tác xã được thành lập từ năm 2009 song hoạt động khá cầm chừng, đến năm 2014 mới khởi sắc nhờ đổi mới nếp nghĩ, cách làm.

Chủ nhiệm Hợp tác xã Lò Văn Thoong cho biết, trung bình mỗi tháng chị em có thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng nhờ cung cấp sản phẩm cho thị trường trong tỉnh, một số tỉnh bạn và gửi về Hà Nội. Đơn đặt hàng từ nước ngoài cũng dần nhiều lên, hiện đang có đối tác ở Lào và ở Pháp.

Một thương hiệu thổ cẩm Lào khác cũng bước đầu tạo được dấu ấn, mang đến cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều gia đình là Hợp tác xã dệt thổ cẩm Pa Thơm (bản Pa Xá Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên). Thành lập cuối năm 2020 với 15 xã viên, hợp tác xã được chính quyền địa phương và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tạo điều kiện tham gia nhiều hội chợ làng nghề, triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP trong các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ dệt nên những tấm vải mềm mại, hoa văn tinh xảo, phụ nữ Lào nơi đây còn nỗ lực học hỏi, sáng tạo thêm nhiều mẫu mã trang phục cập nhật xu hướng hiện đại, may thành túi và khăn phù hợp cho khách du lịch mua làm quà. Sản phẩm thổ cẩm Lào có giá dao động từ 800 nghìn đồng cho tới vài triệu đồng tùy kích cỡ, mức giá hợp lý với nguyên liệu tự nhiên và quá trình làm thủ công kéo dài từ 15-30 ngày.

Hiện nay, người Lào ở huyện Điện Biên và Điện Biên Đông đã có 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận, bao gồm: Nghệ thuật múa dân gian, Tết té nước (Bun Huột Nặm) và Nghệ thuật trang trí trên trang phục. Đó là sự tôn vinh, động viên để đồng bào các dân tộc thiểu số thêm yêu văn hóa truyền thống cũng như có trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc mình. Tuy giá trị của thổ cẩm Lào đã được khẳng định, việc mở rộng quy mô hay tìm đầu ra ổn định lâu dài vẫn là mục tiêu cần sự chung tay của nhiều con người, nhiều tập thể, cơ quan hữu quan.

029. QUỲNH VY - NGUYỄN NAM/ Khởi dậy tiềm năng văn hóa truyền thống để phát triển du lịch ở Noong Luông// Văn hóa.- Số 4040.- Ngày 24/5/2024 - Tr.7

Lễ hội cầu mưa của đồng bào dân tộc Thái đen tại bản Liếng, xã Noong Luông, huyện Điện Biên là nét văn hóa đặc trưng độc đáo từ ngàn xưa truyền lại, mang tính nhân văn cao cả, là cầu nối tâm linh giữa đất trời và con người, thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên.

Lễ hội được coi là trọng đại nhất trong năm của người Thái đen, thường được tổ chức vào tháng 4 (tháng 3 âm lịch hoặc tháng 10 lịch Thái). Thời điểm này, khí hậu vùng Mường Thanh nắng nóng, khô hạn bởi gió Lào, cũng là lúc người dân còn

nhàn rãi, là thời điểm thích hợp để người Thái tổ chức các lễ hội như: Xên bản, Xên mừng, Xên pang và lễ hội cầu mưa...

Lễ hội cầu mưa là nghi lễ không thể thiếu trước mỗi mùa vụ mới của người Thái đen bản Liêng, xã Noong Luông, huyện Điện Biên. Lễ hội được tổ chức để cầu xin thần linh cho mưa xuống để người dân có nước canh tác vụ mùa tới, cá tôm đầy ao hồ, sông suối, vạn vật sinh sôi, cuộc sống của con người an lành, mạnh khỏe, no ấm.

Trong lễ hội cầu mưa, con người không chỉ cầu xin các đấng siêu nhiên ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mà còn thông qua các yếu tố tâm linh để khuyến răn, nhắc nhở về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người bảo vệ môi trường.

Từ nhiều năm qua, lễ hội cầu mưa của người Thái đen ở Bản Liêng, xã Noong Luông vùng lòng chảo Mường Thanh, huyện Điện Biên đã được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, từng bước xây dựng sản phẩm hấp dẫn góp phần phát triển du lịch tại địa phương.

Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, mới đây, tại bản Liêng, xã Noong Luông, UBND huyện Điện Biên đã tổ chức tái hiện lễ hội cầu mưa dân tộc Thái đen. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ thêm yêu quê hương đất nước, tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Thông qua lễ hội, đồng bào dân tộc Thái đen và các dân tộc khác trên địa bàn có dịp giao lưu học hỏi, trao đổi về kinh nghiệm sản xuất phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng.

Nghi lễ đầu tiên trong lễ cầu mưa là đoàn người xin nước sẽ đến từng nhà đã được lựa chọn làm “Chủ mưa – cháu phồn” đến xin nước. Người dẫn đầu “Me tôn pụt” là một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, đeo ếp bên hông. Phía sau là các chị em phụ nữ, mặc mặc áo cóm, đầu đội khăn piêu, váy, đeo dây xà tích, đeo ếp hoặc túi thổ cẩm bên hông. Nối sau các chị em phụ nữ là những người đàn ông trong trang phục áo chàm truyền thống, quần màu đen, đầu cuốn vải chàm đen mỏ rìu, đeo sọt bên hông.

Tiếp đó, “Chủ mưa – cháu phồn” sẽ đứng ở trên sàn nhà, té nước xuống đoàn xin nước, với ý nghĩa ban cho nước mưa. Những người đàn ông trong đoàn giơ những cái sọt lên cao hơn đầu một chút để đựng những hạt mưa.

Kết thúc phần nghi lễ cầu mưa, khi ông Then đã đồng ý cho mưa xuống, thì phần nước cúng đó sẽ được phẩy vào người đang tham gia coi như là lộc trời ban xuống đã linh nghiệm.

Sau đó mọi người trong bản cùng những vị khách sẽ chính thức bước vào phần hội. Ở phần hội mọi người hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng trong vòng Xòe đoàn kết.

Mọi người trong bản cùng nhau hát đối đáp giao duyên, hát chúc mừng nhau bằng những làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái, hát nhớ ơn Đảng, Bác Hồ, nhớ ơn công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc để đem lại hòa bình ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như ném còn, tó má lẹ, bắn nỏ, đẩy gậy, đập mỗ trâu, đi cà kheo....đây đều là những trò chơi tuy đơn giản nhưng giúp cộng đồng gắn kết khăng khít cùng nhau xây dựng bản làng.

Việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của lễ hội cầu mưa của người Thái đen ở Bản Liếng, xã Noong Luống, huyện Điện Biên góp phần khơi dậy tiềm năng văn hóa truyền thống để phát triển du lịch. Đồng thời, nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, hài hòa mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên thông qua các sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, lành mạnh của người dân trong thực hành nghi thức tín ngưỡng dân gian.

Trong đó, chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Từng bước khai thác các giá trị di sản văn hóa dân tộc Thái nói riêng, các dân tộc nói chung trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Điện Biên.

030. Xuân Tư/ Văn hóa đồng bào Thái ở Điện Biên: Mạch nguồn chảy mãi// Sức khỏe và đời sống.- Số 87.- Ngày 30/5/2024 - Tr.12

Đồng bào Thái là một trong ba dân tộc có dân số đông nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trải qua quá trình phát triển lâu dài trên mảnh đất Tây Bắc, đồng bào dân tộc Thái đã tạo dựng cho mình một nền văn hóa đặc sắc, riêng biệt.

Nhiều năm qua, bằng niềm đam mê, trách nhiệm và sự am hiểu, những người con dân tộc Thái đã miệt mài nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản sách về nét văn hóa đặc trưng, đồng thời lưu giữ, bảo tồn các làn ca, điệu múa, nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

Bà Bạc Thị Luyện ở bản Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên là một trong số ít người còn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng qua điệu múa, lời ca, tiếng hát của đồng bào dân tộc Thái. Bằng niềm đam mê tâm huyết của mình, tháng 2/2019, bà thành lập Câu lạc bộ Hoa ban khuông bản em (Hoa ban sân bản em) Mừng Thanh Điện Biên - nơi hội tụ của những người yêu thích các điệu múa của dân tộc Thái.

Câu lạc bộ có 150 hội viên, chia thành 12 đội văn nghệ, sinh hoạt chủ yếu tại hai huyện Tuần Giáo và Điện Biên. Những điệu múa truyền thống mà các thành viên trong Câu lạc bộ thể hiện như múa bật bông, múa xòe đều mang đậm nét văn hóa Thái... Thành viên trong Câu lạc bộ là những người con dân tộc Thái, những người yêu văn hóa Thái đã và đang bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa này nhằm lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

Bà Bạc Thị Luyện cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, bà đã được đắm mình trong các điệu múa truyền thống của dân tộc Thái, ghi nhớ từng động tác, từng lời hát của ông bà, cha mẹ, từ đó hun đúc nên tình yêu với văn hóa dân tộc. “Tôi muốn lưu giữ, truyền lại cho các thế hệ sau này văn hóa của dân tộc mình. Lúc đầu tôi tập hợp mọi

người để vào một đội văn nghệ, từ đội văn nghệ dần phát triển lên thành câu lạc bộ.” bà Luyện chia sẻ.

Bên cạnh những lời ca, điệu múa, trong đời sống hiện đại, nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc Thái đang dần bị mai một, trong đó có chữ viết và một số phong tục tập quán. Trước thực tế đó, anh Tòng Văn Hân ở bản Liếng, xã Noong Luống, huyện Điện Biên đã phục dựng lại một số văn hóa của dân tộc mình bằng việc nghiên cứu, sưu tầm chuyên thể xuất bản qua 15 đầu sách. Nguồn sách này đã làm sống dậy phần nào kho tàng văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Thái, ngành Thái đen ở Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung. Ngoài sưu tầm, nghiên cứu về tri thức dân gian Thái cổ trong hệ thống luật tục, nghi lễ, anh Hân còn tham gia dạy chữ Thái cổ cho người dân trên địa bàn.

Anh Tòng Văn Hân cho biết, khi đã viết và biên dịch, hiểu, bình giảng được những câu tục ngữ ca dao của người Thái, anh đã mở một lớp dạy chữ Thái cho cộng đồng dân tộc của mình. Anh khuyến khích người dân tự nguyện đến học và cùng họ tìm hiểu những câu ca dao, tục ngữ về kinh nghiệm sản xuất, lối ứng xử trong cộng đồng, về tình cảm anh em, họ hàng, làng xóm. Qua đó, tạo dựng cơ sở vững chắc để cộng đồng cùng gìn giữ văn hóa phi vật thể của dân tộc, mở rộng thêm để con cháu có thể học và đọc được chữ Thái cổ của mình.

Thị xã Mường Lay của tỉnh Điện Biên được biết đến như là thủ phủ, trung tâm văn hóa của đồng bào Thái trắng ở Tây Bắc, với những di sản văn hóa, nghi thức truyền thống được gìn giữ và lưu truyền từ bao đời nay. Đến nay, những nghệ nhân của các loại hình nghệ thuật đặc sắc này vẫn còn lưu giữ và truyền dạy để các thế hệ con cháu bảo tồn và phát huy về sau. Nghệ nhân Vàng Văn Thức với hơn 30 năm thực hành, truyền dạy loại hình nghệ thuật hát Then, được xem là người giữ gìn linh hồn dân tộc Thái ở Mường Lay. Những làn điệu Then được ông trình diễn trong những nghi lễ khác nhau như lễ giải hạn, lễ mừng nhà mới, lễ chúc thọ, lễ cầu bình an...

Nghệ nhân Vàng Văn Thức cho biết, từ nhỏ, ông đã được nghe mẹ hát những làn điệu Then. Dù không hiểu nhưng ông cảm thấy hay và hứng thú. Lớn lên, được theo mẹ đi khắp nơi trong vùng để trình diễn hát Then, ông càng thêm hiểu và yêu hơn những làn điệu này. Được mẹ truyền dạy lại những điệu Then cổ cùng với nỗ lực cố gắng của bản thân, ông đã sử dụng thành thạo, linh hoạt các điệu Then để trình diễn trong những nghi lễ khác nhau. Để những làn điệu Then cổ không bị mai một, ông Thức đã truyền dạy cho con cháu trong gia đình cũng như những người yêu thích Then ở khắp các vùng, miền trong cả nước, với mong muốn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Thái.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng bào dân tộc Thái ở các địa phương đã thành lập nhiều câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng về văn hóa dân tộc mình. Họ cùng nhau sưu tầm, luyện tập, biểu diễn, truyền dạy các điệu xòe, lời ca, tiếng đàn... đặc sắc của người Thái. Việc gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, mà còn là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

031. XUÂN TIẾN/ Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024// Nhân dân.- Số 25011.- Ngày 1/5/2024 - Tr.4

Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2024 do Báo Quân đội nhân dân và Liên đoàn Xe đạp thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) với nhiều hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Cuộc đua có sự tham dự của 70 vận động viên chuyên nghiệp đến từ 10 đội đua: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Thanh Hóa và Hòa Bình. Bên cạnh đó, có khoảng 300 vận động viên nghiệp dư sẽ tham gia đồng hành cổ vũ. Các tay đua tranh tài tổng các chặng đường dài 525 km, từ thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) từ ngày 1-5/5. Năm chặng xuất phát từ Hà Nội đã được chuẩn bị chu đáo. Chặng 1 (sáng 1/5) có tên gọi “Thăng Long - Nghìn năm văn hiến” với cự ly 40,8 km đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Chặng 2 (sáng 2/5): “Toàn quân xuất kích” với cự ly 132 km, từ Hà Nội đi Mai Châu (Hòa Bình). Chặng 3 (sáng 3/5): “Mở đường vào Tây Bắc” với cự ly 136 km, từ huyện Vân Hồ (Sơn La) đi thành phố Sơn La. Chặng 4 (sáng 4/5): “Tiến vào Mường Thanh” với cự ly 157 km, từ thành phố Sơn La đi thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Chặng 5 (sáng 5/5): “Bài ca chiến thắng” với cự ly 40,8 km, đua vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ. Ở mỗi chặng đua, Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các tay đua xếp hạng nhất đến hạng năm, với mức thưởng lần lượt là 10 triệu đồng, 7 triệu đồng, 5 triệu đồng và 2 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải thưởng dọc đường từng chặng, cho ba tay đua xuất sắc nhất với mức thưởng 2 triệu, 1,5 triệu và 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam cho biết: “Một trong những thử thách đã trở thành “đặc sản” của Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ là những chặng đua leo đèo gát, chinh phục dốc Cun, đèo Thung Khe, đèo Pha Đin... Đây cũng là những con đèo mà ông cha ta đã vượt qua bao khó khăn, khốc liệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tham gia cuộc đua, các tay đua cũng phải đối mặt với những đường đèo đầy thử thách, điều đó mang đến cảm nhận về giá trị lịch sử và lòng tự hào dân tộc”.

Cùng với các hoạt động thể thao, Ban tổ chức cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, Ban tổ chức sẽ trao tặng 12 căn nhà tình nghĩa, 1 điểm trường trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng tại Điện Biên, 30 công trình vệ sinh cho các điểm trường tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu; tặng 20 suất quà cho các đối tượng chính sách tại Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La; 200 suất quà cho các gia đình chính sách ở TP Điện Biên Phủ và 127 suất quà cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự kiến tổng kinh phí cho các hoạt động nêu trên là khoảng 9,5 tỷ đồng.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết: “Giải diễn ra vào thời điểm hết sức ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc đua, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng”. Theo Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, việc tổ chức cuộc đua xuất phát từ mục đích khẳng định và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện trách nhiệm công dân với xã hội, với đất nước; thể hiện những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

032. HẢI ANH/ Vì sức khỏe người dân Điện Biên// Quân đội nhân dân.- Số 22659.- Ngày 13/5/2024 - Tr.4

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song những năm qua, ngành y tế tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực đổi mới, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, ngành y tế tỉnh Điện Biên đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng hoạt động.

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là biểu tượng của ý chí, sức mạnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Tinh thần đó hôm nay tiếp tục được thể hiện thông qua việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là chăm sóc cho cộng đồng dân tộc còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm, cam kết của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp an sinh xã hội.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngành y tế tỉnh Điện Biên đã cứu chữa hơn 10.000 thương binh, gần 5.000 bệnh binh, hàng nghìn thương binh nhẹ đã trở lại chiến đấu. Đến nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã cải thiện rõ rệt, nhiều thành tựu y học hiện đại được ứng dụng.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: Ngày đầu thành lập (1-5-1953), hệ thống y tế của tỉnh còn sơ khai; số lượng nhân viên tính trên đầu ngón tay; chưa có bác sĩ; thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế... Chỉ có hai bộ phận lúc đó là Đội y tế lưu động (thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chăm sóc sức khỏe, phục vụ chiến đấu, xây dựng nơi cấp cứu cho chiến sĩ ở hậu phương thuộc vùng cao Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Điện Biên) và Đội cấp cứu-đào tạo cứu thương để chuẩn bị phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các loại bệnh dịch như: Sốt rét, đậu mùa, sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bệnh đường tiêu hóa, mắt và bệnh phong... vẫn còn lưu hành phổ biến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, nhân viên y tế các cấp tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, tận tụy, quên mình, chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh, lao động sáng tạo không quản ngày đêm để ngành ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, ngành y tế tỉnh Điện Biên đã có hệ thống điều trị gồm 4 bệnh viện tuyến tỉnh với 840 giường bệnh; 10/10 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm y tế tuyến huyện với 1.180 giường bệnh, 7 phòng khám đa khoa khu vực với 80 giường bệnh. Hệ thống y tế dự phòng có 4 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, 10 trung tâm y tế huyện thực hiện đa chức năng; 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế; 81,09% số bản có nhân viên y tế thôn, bản. Y tế ngoài công lập phát triển mạnh mẽ.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Phạm Giang Nam, những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của nhiều bệnh viện Trung ương trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đến nay, ngành y tế Điện Biên đã có 3 tiến sĩ chuyên ngành, nhiều bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I...; nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật hiện đại đã được các y, bác sĩ tỉnh Điện Biên làm chủ thực hiện. Qua đó giúp nhân dân Điện Biên và người dân các tỉnh phía Bắc nước bạn Lào được chăm sóc, chữa trị kịp thời các bệnh hiểm nghèo ngay tại tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, đối với một số ca bệnh nặng, bệnh khó, người dân không phải chuyển tuyến đến các bệnh viện Trung ương để điều trị. Người bệnh đến khám được chẩn đoán, tư vấn, điều trị nhanh chóng, thuận tiện, uy tín của các thầy thuốc ngày càng được nâng cao. Năm 2024, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập của tỉnh Điện Biên.

033. HOÀNG TRƯỜNG/ Niềm vui của đồng bào Hua Thanh// Quân đội nhân dân.- Số 22657.- Ngày 11/5/2024 - Tr.3

Trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, người dân xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vui mừng được đón các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) không quản đường xá xa xôi, nhiệt tình về tận bản khám bệnh, cấp thuốc cho bà con.

Khi trời còn mờ sáng, trên các ngã đường dẫn đến UBND xã Hua Thanh, bà con khắp các bản gần, bản xa đã lục tục kéo về. Người tự đi bộ, người được con cháu chở đến, niềm vui lộ rõ trong mỗi ánh mắt, nụ cười...

Trong số hàng trăm người dân có mặt ở trụ sở UBND xã Hua Thanh, tôi thấy một cụ ông dáng người ốm yếu đang được con cháu dìu vào phòng khám. Cụ là Quàng Văn Can, 89 tuổi, nhà ở bản Co Pục. Trong thời gian chờ đợi, cụ ngồi gần cửa phòng khám, nói chuyện với tôi: “Được thầy thuốc giỏi ở dưới xuôi lên khám bệnh, mừng quá chú ạ. Tôi bảo cháu nó đưa đến đây từ sáng sớm đây”.

Sau khi thăm khám, bác sĩ quân y kết luận cụ Can có nhiều bệnh nền, trong đó nặng nhất là chứng nghẽn mạch phổi, cần thường xuyên theo dõi, kiên trì điều trị. Bác sĩ gọi người nhà đến trao đổi cụ thể, ân cần dặn dò, ngoài ra còn cho số điện thoại, hướng dẫn đưa cụ đến cơ sở y tế có uy tín khi bệnh nặng.

Tại phòng khám sản, chị em đến khám mỗi lúc một đông. Thượng úy, bác sĩ Lê Thị Vân Trang (Khoa Sản, Bệnh viện Quân y 103) sau khi khám, kê đơn thuốc cho các chị em còn tận tình hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ Lê Thị Vân Trang chia sẻ: “Phần lớn chị em người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện khám bệnh với các kỹ thuật chuyên sâu, nhất là thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Do đó, trong các chuyến công tác như thế này, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cho chị em”.

Càng về trưa, tiết trời vùng Tây Bắc càng oi nồng, nhưng tinh thần làm việc của các thầy thuốc quân y vẫn hết sức khẩn trương, tranh thủ tối đa thời gian khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con. Theo Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đình Ngân, Phó

giám đốc Bệnh viện Quân y 103, đối tượng đến khám bệnh, nghe tư vấn sức khỏe chủ yếu là người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em sức khỏe yếu. Do đó, trước khi tiến hành khám bệnh, Bệnh viện đã chủ động cắt cử người đón tiếp, hướng dẫn bà con ngay từ khi mới đến khám, đồng thời bố trí mỗi phòng khám có đầy đủ thầy thuốc các chuyên khoa để phục vụ nhân dân. Bệnh viện cũng chủ động mang theo nhiều loại thuốc tốt cùng một số trang thiết bị y tế hiện đại.

Sau khi được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, bà Cà Thị Pâng, 82 tuổi, ở bản Tàu 2, cầm trên tay túi thuốc chữa bệnh ra về, phấn khởi khoe: “Thuốc bộ đội cho đây. Mang về uống cho khỏi đau cái bụng. Bác sĩ bảo nếu đau quá, không khỏi thì xuống Hà Nội bộ đội sẽ chữa cho. Quý hóa lắm”.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, hơn 1.000 lượt người dân ở xã Hua Thanh đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Ngoài ra, Bệnh viện Quân y 103 còn trao 20 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

034. Nhóm PV/ Sẵn sàng cơ sở vật chất// Giáo dục và thời đại.- Số 120.- Ngày 18/5/2024 - Tr.8+9

Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các địa phương đang tập trung nguồn lực, rà soát cơ sở vật chất, lên phương án dự phòng, hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi.

Đủ phòng thi, phòng chờ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên (Điện Biên) là điểm thi độc lập. Dự kiến ngoài 207 học sinh của trường, điểm thi có thêm thí sinh tự do. Theo đó, trường có 23 phòng học có thể bố trí làm phòng thi chính thức, dự phòng, phòng chờ cho thí sinh.

Thầy Vũ Trung Hoàn - Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên cho biết: “Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh học tập quy chế thi; rà soát danh sách cán bộ coi thi đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn gửi về sở GD&ĐT”.

Trường THPT huyện Mường Tè (huyện Mường Tè, Lai Châu) là một trong những nơi đặt điểm thi của tỉnh. Dự kiến có 130 thí sinh hệ THPT, Trung tâm GDNN-GDTX và 15 thí sinh tự do.

Thầy Nguyễn Xuân Bính - Hiệu trưởng Trường THPT huyện Mường Tè cho biết: “Với 145 thí sinh dự kiến chia làm 8 phòng thi, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng chờ và phòng làm việc cho cán bộ, nhân viên. Với hệ hồng camera giám sát, chúng tôi kết hợp cùng đơn vị cung ứng kiểm tra nhằm đảm bảo hoạt động tốt”.

Là trường đóng ở huyện miền núi, Trường THPT Hương Hóa (huyện Hương Hóa, Quảng Trị) đã chủ động chuẩn bị sớm về cơ sở vật chất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Thông tin từ thầy Hiệu trưởng Lê Chí Thông: “Nhà trường chủ động tiến hành rà soát cơ sở vật chất. Theo đánh giá ban đầu, trường cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn

về phòng thi, đảm bảo yếu tố an toàn để tổ chức thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng hạng mục phòng học và phòng chức năng đang xây dựng, chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện để bàn giao, kịp phục vụ kỳ thi sắp tới”.

Không chỉ vậy, nhà trường sẽ thành lập đội tình nguyện tiếp sức mùa thi bao gồm thầy cô giáo, học sinh và cựu học sinh. Dự kiến, 60 thành viên chia thành 3 tổ, 3 khu vực. Trong đó, có các tổ như: Hỗ trợ tiếp sức tại công Trường THPT Hướng Hóa; chuẩn bị nấu cơm trưa phục vụ thí sinh dự thi; phản ứng nhanh, xe ôm miễn phí hỗ trợ đưa đón thí sinh.

Nhà trường lập phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ học sinh về vật dụng học tập, nước uống, cơm trưa, chỗ trọ, xe đưa đón đi về (với học sinh ở xa, hoàn cảnh khó khăn). “Có khoảng 50 học sinh có nhu cầu được hỗ trợ. Trước khi diễn ra kỳ thi, nhà trường gặp mặt các em để động viên, trao tặng học liệu, hỗ trợ các điều kiện...”, thầy Lê Chí Công cho biết.

Tập trung mọi nguồn lực

Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Điện Biên đã yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng trường THPT, giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDDN - GDTX cấp huyện thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và sở GD&ĐT về việc tổ chức kỳ thi.

Bà Lò Thị Thời - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết, đối với các đơn vị được lựa chọn đặt điểm thi, cần đảm bảo phương tiện vận chuyển bài thi sau khi thi xong về nơi tập kết; xây dựng phương án xử lý sự cố bất thường có thể xảy ra như thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, mưa lũ...

Chuẩn bị đủ số lượng phòng thi, phòng chờ, phòng làm việc, số bàn ghế, thẻ đeo cho người tham gia tổ chức thi theo số liệu do sở GD&ĐT cung cấp. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi, phải kịp thời báo cáo về sở GD&ĐT để thống nhất cách giải quyết.

“Các điểm thi chậm nhất đến ngày 25/5 hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực phục vụ kỳ thi, đảm bảo đầy đủ theo quy định của Quy chế và Hướng dẫn tổ chức kỳ thi của Bộ GD&ĐT”, bà Lò Thị Thời nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, tỉnh Lào Cai dự kiến có hơn 8.300 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 26 điểm thi, 357 phòng thi, 29 phòng chờ. Các điểm thi được bố trí phòng thi dự phòng để xử lý tình huống bất thường.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai Đỗ Minh Tâm, toàn tỉnh có 496 phòng thi đáp ứng điều kiện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Trước đó trong tháng 3 và 4, sở đã tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT để làm căn cứ đánh giá cơ sở vật chất mỗi điểm thi. Trong đợt thi thử, phòng thi được xếp theo bài thi, mỗi phòng thi tối đa 24 thí sinh và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo hàng ngang.

Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT Lào Cai đặc biệt quan tâm đến hệ thống camera an ninh, kiểm tra và thử nghiệm để xác định tình trạng hoạt động, bộ lưu điện và các

thiết bị phục vụ hệ thống camera đảm bảo hoạt động bình thường. Riêng điểm thi Trường THPT chuyên Lào Cai, sở GD&ĐT đề nghị kiểm tra, rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác coi và chấm thi.

Ông Đỗ Minh Tâm cho biết thêm, Ban Chỉ đạo thi đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó, khắc phục điều kiện về thời tiết, giao thông; phương án dự phòng; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; thông tin liên lạc, không cắt điện suốt kỳ thi.

Xác định Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bởi vậy ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm và chú trọng. Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Quảng Trị thông tin đồng thời cho hay: “Sở GD&ĐT đã tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đúng quy định. Trong đó, sở xác định khâu chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo, đầy đủ, đúng quy chế là một trong các yếu tố quyết định sự thành công tổ chức kỳ thi”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các điểm thi tại Quảng Trị cơ bản giữ ổn định như năm trước. Các điểm thi liên trường và độc lập dự kiến lựa chọn tại trường THPT để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức và thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường THPT chủ động rà soát cơ sở vật chất để tổ chức kỳ thi. Phòng thi phải đảm bảo đủ ánh sáng, quạt mát, quy định về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, nhà trường chủ động lên phương án, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn nơi bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, phương án bố trí các phòng tại điểm thi.

“Với kinh nghiệm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ những năm trước nên công tác tổ chức kỳ thi năm 2024 cơ bản giữ ổn định, đảm bảo tốt nhất điều kiện để thí sinh tham gia kỳ thi”, bà Lê Thị Hương nhấn mạnh.

Để kỳ thi diễn ra an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Điện Biên dự kiến có hơn 7 nghìn thí sinh dự thi. Trong đó, thí sinh các trường THPT là 6.142 em; 354 thí sinh các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX và dự kiến 604 thí sinh tự do (gồm các em chưa tốt nghiệp THPT những năm học trước và đã đỗ tốt nghiệp THPT dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng).

Ông Vũ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao đổi: “Ngày 22/4, tỉnh có văn bản giao Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các điểm thi đảm bảo đúng Quy chế và Hướng dẫn thi của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, địa phương hướng dẫn nhà trường chuẩn bị điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Điện Biên đã có văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Qua đó xây dựng phương án tổ chức các điểm thi, đăng ký dự thi, in sao đề, coi thi, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất...

“Hiện các trường THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đảm bảo hành trang kiến thức để học sinh tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”, ông Vũ A Bằng nói.

Hàng năm, Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được tỉnh Lạng Sơn chú trọng, quan tâm. Theo đó, tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT Lạng Sơn sát sao, hỗ trợ thí sinh từ đầu năm học. Đặc biệt ở giai đoạn nước rút, tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực để ôn tập, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Chia sẻ của ông Dương Xuân Huyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn: “Tỉnh chỉ đạo sở GD&ĐT rà soát cơ sở vật chất, điều kiện tại các điểm thi báo cáo về UBND tỉnh để chúng tôi nắm được tình hình. Trường hợp điểm thi nào khó khăn, cần hỗ trợ, tỉnh sẽ huy động nguồn lực để đảm bảo trước khi diễn ra kỳ thi cả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực đều đáp ứng được điều kiện Bộ GD&ĐT đề ra.

Chúng tôi nhấn mạnh với ngành Giáo dục phải phối hợp với sở, ban ngành như công an, điện lực... để tính toán, đưa ra các phương án nhằm đề phòng sự cố phát sinh trong kỳ thi. Đặc biệt, lưu ý sở rà soát những học sinh khó khăn, ở trọ cần quan tâm, hỗ trợ để các em an tâm tham dự kỳ thi.

Những ngày diễn ra kỳ thi, thời tiết miền Bắc thường có mưa lớn, lốc xoáy, Lạng Sơn là tỉnh miền núi dễ bị sạt lở, cần chủ động đón thí sinh đến điểm thi sớm và có phương án hỗ trợ nơi ăn, chỗ ở trong những ngày diễn ra kỳ thi”.

“Bên cạnh chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu sở GD&ĐT thực hiện tốt công tác hướng dẫn ôn tập cho học sinh và triển khai tập huấn giáo viên, nhân viên được điều động để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả”, ông Dương Xuân Huyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết.

035. NGUYỄN HẢI PHONG/ Ngày làm nương, tối đến lớp học chữ// Phụ nữ Việt Nam.- Số 38.- Ngày 9/5/2024 - Tr.12

Pa Xa Lào (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là bản có 100% dân số là người dân tộc Lào. Số người trên 45 tuổi ở đây biết viết, biết đọc thành thạo rất ít, trong đó có nhiều phụ nữ. Với mong muốn có cái chữ để thoát nghèo, thời gian qua, nhiều phụ nữ trung niên ở Pa Xa Lào đã tích cực tham gia lớp xóa mù chữ.

Lớp học sáng đèn mỗi tối

Tham gia lớp học xóa mù chữ được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS xã Pa Thơm từ những ngày đầu, đến nay, bà Lò Thị Choi (57 tuổi, ở bản Pa Xa Lào) đã có thể viết được tên của mình, đồng thời đọc được những văn bản ngắn. Đây là thành quả sau 8 tháng kiên trì học tập của bà Choi.

Trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, không ít lần bà Choi nói đến những khó khăn, bất tiện của việc không biết chữ. Người phụ nữ dân tộc Lào này cho biết, vài năm trước, mỗi lần lên trụ sở UBND xã để giải quyết thủ tục hành chính, do không biết chữ nên bà chỉ có thể điểm chỉ.

"Không biết chữ nên mình cũng không hiểu được bên trong giấy tờ viết gì. Sau đó, mình quyết tâm học lấy cái chữ", bà Choi chia sẻ.

Quyết tâm là thế nhưng với bà Choi, để vượt qua những trở ngại, đến với con chữ là một quá trình nỗ lực. Lớp học diễn ra 4 buổi mỗi tuần. Vào những ngày ấy, bà phải

thu xếp làm xong sớm công việc trên nương và việc nhà để có thể kịp giờ tới lớp. Lớp học bắt đầu vào lúc 19h, nhiều khi để đến kịp giờ, bà Choi chẳng kịp ăn bữa tối.

"Tuy bụng trống không nhưng đến lớp, được học đánh vần, tôi như quên đi cái đói", bà Choi tâm sự. Đôi bàn tay quen làm nương giờ cầm bút nắn nót từng nét chữ, đối với bà Choi, là thử thách lớn nhất trong những ngày đầu đi học. Tuy nhiên, với sự chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo, cầm tay chỉnh từng nét chữ, bà Choi đã dần quen và viết được tốt hơn.

Cũng là một trong những học viên tích cực tham gia lớp xóa mù chữ, bà Lò Thị Păn (53 tuổi, trú tại bản Pa Xa Lào) không chỉ mong muốn có thể tự ký tên mình khi thực hiện những thủ tục hành chính mà còn có thể đọc sách, tiếp thu kiến thức để làm giàu.

"Lúc đầu nghe cô giáo nói học chữ, mình ngại lắm vì lên bà rồi mà giờ mới cấp sách đi học. Nhưng cô giáo bảo, học để có cái chữ, có kiến thức, biết tính toán thì cuộc sống sẽ bớt khổ hơn nên mình đồng ý đi", bà Păn bộc bạch.

Thế rồi, từ những ngại ngùng ngày đầu đến lớp, hơn 8 tháng theo học lớp xóa mù chữ, bà Păn không bỏ buổi nào. Sau một thời gian kiên trì học, bà Păn đã có thể viết, đọc và hiểu được những văn bản ngắn.

Vượt khó "gieo chữ" cho đồng bào

Tinh thần vượt khó đi học của phụ nữ dân tộc Lào ở bản Pa Xa Lào là một trong những động lực để cô Nguyễn Thị Mỹ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS xã Pa Thơm, vững tin hơn trong hành trình mang cái chữ về với bản làng.

Cô Mỹ là giáo viên đứng lớp xóa mù chữ cho những học viên là người dân tộc Lào. Lớp học xóa mù chữ của cô Mỹ hiện tại có 14 học viên, trong đó 11 học viên là nữ; học viên ít tuổi nhất năm nay 34 tuổi, còn người nhiều tuổi nhất là gần 60 tuổi.

Theo cô Mỹ, thời gian đầu, việc vận động đồng bào đến lớp học không dễ dàng. "Lớp học dự kiến diễn ra vào ban ngày nhưng sau đó, qua nắm bắt tình hình, chúng tôi nhận thấy, ban ngày, nhiều bà con còn đi nương nên lớp học được chuyển sang buổi tối. Trước khi lớp học được mở, cán bộ xã, thầy cô giáo đã đến từng nhà, gặp từng người để vận động bà con tham gia.

Ban đầu, có người còn từ chối nhưng sau khi hiểu được ý nghĩa của việc biết chữ, bà con bắt đầu háng hái đến lớp. Tuổi tác là một yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu của học viên nhưng bù lại, tinh thần học tập của đồng bào rất nghiêm túc", cô Mỹ chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, tỷ lệ người trong độ tuổi 15 - 60 trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là gần 97%; tỷ lệ đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là trên 88%.

Trong năm 2023, ngành Giáo dục tỉnh đã mở hơn 50 lớp xóa mù chữ, với sự tham gia của trên 1.200 học viên. Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ, thời gian tới, ngành sẽ ưu tiên bố trí đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức các lớp học linh hoạt

về thời gian, địa điểm, phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào, tạo điều kiện thuận lợi để học viên theo học, bảo đảm số lượng và chất lượng.

036. HÀ TÁM/ Trường mầm non Hoa Ban TP. Điện Biên Phủ đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục// Đời sống & pháp luật.- Số 120.- Từ ngày 13-18/5/2024 - Tr.23

Nói đến giáo dục của thành phố Điện Biên Phủ không thể không nhắc tới Trường mầm non Hoa Ban.

Trường mầm non Hoa Ban hiện nay khang trang, rộng rãi, thoáng mát được đặt tại khu trung tâm đông dân cư thuộc tổ 2 phường Mường Thanh. Với quy mô tổng số phòng học: 12 phòng kiên cố (Trong đó: Nhà trẻ 24 - 36 tháng: 3 phòng; Mẫu giáo: 9 phòng); nhà bếp: 01 nhà; sân chơi: 01; công trình vệ sinh: 12; phòng giáo dục nghệ thuật: 01 phòng và 1 phòng đa năng.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên của trường đều đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng môi trường văn hóa công sở. Trang phục luôn gọn gàng, sạch sẽ, đúng quy định khi đến trường, giao tiếp và ứng xử với phụ huynh nhã nhặn, lễ phép, lắng nghe tiếp thu ý kiến, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, đối với đồng nghiệp trung thực, thân thiện, hợp tác tôn trọng lẫn nhau, thương yêu, gần gũi với trẻ; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, không có cán bộ quản lý, nhà giáo vi phạm đạo đức, quy chế, công tác bồi dưỡng cho đội ngũ luôn được chú trọng.

Về bồi dưỡng chính trị: 30/30 đồng chí đạt tỷ lệ 100%. Bồi dưỡng chuyên môn: 26/26 cán bộ quản lý, giáo viên đạt tỷ lệ 100%. Bồi dưỡng về công tác y tế trường học: 01/01 đồng chí đạt tỷ lệ là 100%. Bồi dưỡng về công tác tài chính: 05/05 đồng chí đạt tỷ lệ là 100%. Bồi dưỡng kiến thức án toàn vệ sinh thực phẩm: 08 đồng chí và bồi dưỡng thanh tra: 06 đồng chí.

Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 8/23 giáo viên đạt tỷ lệ 34,8%. Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 8/23 giáo viên đạt tỷ lệ 34,8% (trong đó có 06/08 giáo viên đạt giải cá nhân và 01 giáo viên đạt điểm cao nhất hội thi).

Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 7/23 giáo viên đạt tỷ lệ 30,4%. Trong đó có 01 giáo viên đạt điểm cao nhất hội thi và 02 giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội thi.

Cơ sở vật chất trường nhà trường được đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ luôn đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTT), trường chuẩn quốc gia.

Năm học 2023 - 2024 nhà trường có tổng số nhóm, lớp: 12. Trong đó 03 nhóm trẻ, 09 lớp mẫu giáo (lớp mẫu giáo 5 tuổi 3 lớp) so với cùng kỳ năm học trước không tăng, không giảm số nhóm, lớp.

Tổng số học sinh huy động ra lớp 327 trẻ, tỷ lệ 27,3 trẻ/lớp. Cụ thể: 327/327 trẻ so với cùng kỳ năm trước tăng 08 trẻ, so với kế hoạch giao vượt 34 trẻ.

Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng đi lên được thể hiện rõ rệt ở chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Chất lượng chăm sóc: Nhà trường đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho học sinh theo đúng thông tư 52 /2020/TT – BGDĐT ngày 31/12/2020 về Điều lệ trường Mầm non. Hàng ngày trẻ được ăn theo đúng thực đơn đảm bảo đủ về lượng đảm bảo về chất, thực đơn được thay đổi theo mùa phong phú, vì thế mà tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm hẳn.

Trẻ có cân nặng bình thường: 322/327 trẻ, đạt tỷ lệ 98,5%; Thừa cân (nguy cơ béo phì): 1/327 trẻ chiếm 0,3%; Béo phì: 2/327 trẻ chiếm 0,6%; Suy dinh dưỡng thể gầy còm mức độ nhẹ cân: 5/327 chiếm 1,5%; Chiều cao bình thường: 322/327 trẻ, đạt tỷ lệ 98,5%; Suy dinh dưỡng thể thấp còi: 5/327 trẻ chiếm 1,5%. BMI: Trẻ có cân nặng bình thường: 74/327 trẻ, đạt tỷ lệ 22,6%; Thừa cân (nguy cơ béo phì): 2/327 trẻ chiếm 0,6%; Béo phì: 7/327 trẻ chiếm 2,1%; Suy dinh dưỡng thể gầy còm mức độ nhẹ cân: 0; Suy dinh dưỡng thể thấp còi: 0. Giảm tỷ lệ trẻ SDD từ đầu năm đến cuối học kỳ I thể gầy còm nhẹ cân được 1/6 trẻ đạt 16,7%, giảm trẻ SDD ở thể thấp còi 2/7 trẻ đạt 28,6%, giảm trẻ thừa cân 1/2 trẻ đạt 50%, trẻ béo phì không giảm được trẻ nào.

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh nhà trường xây dựng đầy đủ hồ sơ y tế và thực hiện tốt các nội dung theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT. Có tủ thuốc, sổ theo dõi khám sức khỏe của học sinh và kế hoạch chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng và béo phì Cán bộ y tế của nhà trường chủ động phối hợp với Trạm y tế phường trong công tác chăm sóc khám sức khỏe cho trẻ 01 lần/học kỳ và thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với giáo viên các lớp cân đo và theo dõi trẻ qua biểu đồ tăng trưởng định kỳ 2 lần/học kỳ vào tháng 9; tháng 12 (đối với trẻ phát triển bình thường). Đối với trẻ suy dinh dưỡng về chiều cao, cân nặng, trẻ thừa cân, trẻ béo phì cân đo 1 lần/tháng.

100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, không có trường hợp trẻ bị tai nạn, ngộ độc thực phẩm ở trường lớp.

Chất lượng Giáo dục :

Ngoài các hoạt động giáo dục theo ngày, hàng tháng trẻ đều được tham gia các hoạt động trải nghiệm ngày lễ Tết nhằm kích thích sự sáng tạo, tò mò, khả năng tư duy cho trẻ để trẻ được phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Kết quả cụ thể: Tổng số trẻ được đánh giá: 327 trẻ đạt mục tiêu phát triển của mỗi chủ chủ đề: 318/327 trẻ đạt 97,2%. Số trẻ chưa đạt mục tiêu phát triển của mỗi chủ chủ đề: 9/327 trẻ đạt 2,75%.

Bé chăm: 91%; Bé ngoan, bé sạch, bé an toàn: 327/327 trẻ đạt 100% (đảm bảo chỉ tiêu của từng độ tuổi). Bé ngoan, bé sạch, bé an toàn: 319/319 trẻ đạt 100% (đảm bảo chỉ tiêu của từng độ tuổi).

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể, hướng dẫn những văn bản của ngành.

Để đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, cùng với đó là sức đóng góp không nhỏ của cô giáo Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Lợi, cô là một nhà giáo luôn gương mẫu đứng mũi, chịu sào, luôn sát sao trong công việc. Với phong cách làm việc khách quan, công bằng, dân chủ. Cô chính là người cầm lái đưa con thuyền vượt qua mọi sóng gió, nên tập thể rất tin nhiệm và ủng hộ cô trong các hoạt động của nhà trường.

Bên cạnh đó không thể không nhắc đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân viên đoàn kết. Trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc: chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Các cô luôn có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng. Nhà trường tiếp tục không ngừng phấn đấu để đưa chất lượng nhà trường ngày càng phát triển đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục mới hiện nay.

Trường mầm non Hoa Ban là địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh trong địa bàn để gửi gắm con em mình, vì nơi đây trường là nơi ươm mầm tri thức, vươn tới tương lai.

037. AN BÌNH/ Niềm vui được cống hiến cho giáo dục Điện Biên// Quân đội nhân dân.- Số 22627.- Ngày 26/5/2024 - Tr.5

26 năm gắn bó với ngành giáo dục-đào tạo tỉnh Điện Biên, cô giáo Trần Lan Anh là giáo viên đầu tiên của Trường THCS xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Những nỗ lực, cống hiến của cô đã góp phần vào sự phát triển giáo dục của Điện Biên.

Người con quê gốc Thái Bình đã tiếp bước gia đình theo nghề giáo để tiếp tục cống hiến cho giáo dục vùng cao. Với cô, khó khăn trong nghề không nhiều, bởi được dạy học là niềm đam mê, hạnh phúc. Theo cô, khó khăn chủ yếu đến từ phía học sinh, do nhiều em vì hoàn cảnh gia đình mà bỏ dở việc học, hoặc có em lại mất động lực đi học. Đây là điều mà cô luôn đau đầu, tìm cách tháo gỡ. Bằng những nỗ lực tìm hiểu, động viên và khích lệ, cô đã giúp nhiều học sinh vượt qua trở ngại để tiếp tục học tập.

Thầy giáo Phạm Kiên Cường, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THCS xã Thanh An chia sẻ: “Là người gắn bó với trường từ ngày đầu thành lập, cô giáo Trần Lan Anh là nhà giáo tài năng, luôn đam mê, nỗ lực trong công việc, tạo nên những thay đổi tích cực trong phương pháp dạy và học, đồng thời giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ và phẩm chất. Năm 2023, cô là người đầu tiên của trường trên cương vị giáo viên được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú”.

Ở tuổi 47, việc áp dụng công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học hiện đại với nhiều người gần như là rào cản thì với cô Lan Anh, đó lại là những thử thách thú vị, khẳng định năng lực và niềm đam mê với nghề. “Thách thức thì nhiều, nhưng không vì lý do tuổi tác mà không đổi mới. Bạn không thể ở lại phía sau nếu như muốn tồn tại với nghề và muốn cống hiến cho nghề”, cô giáo Lan Anh chia sẻ.

Đề học sinh không thấy sợ, ngại môn Toán, sự kiên nhẫn chính là bí quyết. Cô cố gắng tìm cách tiếp cận và giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, giúp các em hiểu và tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng, hiệu quả. “Tôi truyền đam mê cho những học sinh giỏi; với học sinh yếu là sự kiên trì. Nhiều khi dành cả hai buổi mới giải quyết được một bài phương trình bậc hai. Tôi còn phải pha trò để học sinh bớt căng thẳng mới tiếp tục học được”, cô Lan Anh kể.

Môn Toán, theo phương pháp của cô không chỉ là lý thuyết mà còn là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Cô tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm và áp dụng kiến thức vào thực tế, giúp môn học trở nên gần gũi. Điều này giúp học sinh phát triển năng lực sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Cô cho hay: “Khi học về hình chóp, hình khối, cô giáo có thể giao dự án, các em vận dụng kiến thức vừa học để làm ra bánh sinh nhật, làm mũ hay lên kế hoạch chi tiêu trong gia đình”.

Với vai trò là tổ trưởng chuyên môn, cô giáo Trần Lan Anh đã hỗ trợ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là các giáo viên trẻ. Cô không chỉ chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy mà còn hướng dẫn cụ thể, giúp họ phát triển và trở thành những giáo viên giỏi, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh Điện Biên.

Sự tin nhiệm, tin yêu từ đồng nghiệp, học trò, gia đình các em đã minh chứng cho những nỗ lực và thành quả giáo dục của cô gần 3 thập kỷ qua. Tất cả những điều ấy được cô thực hiện với một mong ước duy nhất là góp phần làm cho sự nghiệp giáo dục của Điện Biên ngày càng đổi mới, phát triển.